

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI  
**BAN TUYÊN GIÁO**



**KỶ YẾU TỌA ĐÀM**  
**"NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ**  
**LÀM THEO BÁC - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP"**

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  
(19/5/1890-19/5/2020)

**Quảng Ngãi, tháng 6/2020**

## LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05). Mục đích của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, giản dị, khiêm tốn, trung thực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 có tác dụng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, ngoài việc phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân học và làm theo Bác, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gọi ý 10 mô hình thực hiện Chỉ thị 05 để các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đăng ký, triển khai thực hiện. Đến nay, đã

có hàng ngàn mô hình ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp, chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, nhóm hộ, cá nhân đảng viên, người dân... khắp các vùng miền, địa bàn trong tỉnh đang học và làm theo Bác. Rất nhiều tập thể, cá nhân có những mô hình, những việc làm cụ thể, thiết thực, đầy tính nhân văn, tác động tích cực đối với sự phát triển của tỉnh, cũng như việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Để tổng kết các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác trong những năm qua, rút ra các bài học kinh nghiệm, nắm tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình trong thời gian tới, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Tọa đàm "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp". Nội dung cuộc tọa đàm là nêu rõ thực trạng xây dựng mô hình tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác trong những năm qua. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, cách làm mới, sáng tạo trong việc phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sau khi tọa đàm thành công, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên tập các nội dung Tọa đàm "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp" thành Kỷ yếu, đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để các cấp ủy, các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân, nghiên cứu, học tập, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa ngày càng nhiều hơn kết quả học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình biên tập, nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí và bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

*Quảng Ngãi, tháng 6 năm 2020*

**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY**

**BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC TỌA ĐÀM  
CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ QUỲNH VÂN,  
ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BCH TRUNG ƯƠNG,  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY,  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH**

*Kính thưa đồng chí đại diện cơ quan Thường trực  
Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng!*

*Kính thưa các đồng chí đại biểu về dự Tọa đàm!*

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, toàn Đảng, toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020), thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp" gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm rõ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu đã dành thời gian tham dự Tọa đàm, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc,

chúc buổi Tọa đàm hiệu quả, thiết thực và thành công tốt đẹp.

*Thưa các đồng chí!*

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, với tất cả lòng thành kính sâu sắc, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, "Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Cuộc đời và sự nghiệp của Người là hiện thân cho trí tuệ, tâm hồn, lương tâm của dân tộc, khí phách của thời đại, suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, hòa bình cho nhân loại. Cả cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", yêu thương đồng chí, đồng bào; luôn nghiêm khắc với chính mình; lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Với phong cách làm việc khoa học và dân chủ, sát thực tiễn, không quan liêu, qua loa, đại khái, luôn coi trọng tiết kiệm tiền tài, công sức của nhân dân; thực hành rộng rãi và thường xuyên trong Đảng và trong xã hội; tự mình làm gương để thuyết phục đồng chí, đồng bào noi theo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành nhiều thành lợi vĩ đại trong các

thời kỳ cách mạng. Nổi bật hơn hết là hoàn thành công  
cộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền  
Nam, thống nhất Tổ quốc; hàn gắn vết thương chiến  
tranh, xây dựng một xã hội mới, bước đầu thực hiện  
thắng lợi công cuộc đổi mới trên từng lĩnh vực, đem lại  
sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng tỉnh  
Quảng Ngãi vươn lên thoát nghèo và ngày càng phát  
triển.



*Kính thưa các đồng chí!*

Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại  
hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí  
thư đã ban hành 4 chỉ thị về học tập và làm theo tư  
tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm  
chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học

tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn.

Trong quá trình thực hiện các chỉ thị đó, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh ta đã tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển. Kết quả đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Đó là những "bông hoa đẹp" trong rừng hoa "ngàn việc tốt" của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi kính dâng lên Người

Nhìn lại hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy:

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều cấp ủy lựa chọn nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc,



nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ được chú trọng, hình thức phong phú, diễn ra sôi nổi ở các cấp như tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, tọa đàm, hội thảo, thi kể chuyện về Bác, triển lãm, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh việc "làm theo" thành hành động thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý 10 mô hình mới trong thực hiện Chỉ thị số 05 để các cấp ủy triển khai thực hiện. Hầu hết các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đăng ký thực hiện. Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ đã có hàng ngàn mô hình ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp, chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, nhóm hộ, cá nhân đảng viên, người dân... khắp các vùng miền, địa bàn trong tỉnh. Từ các mô hình, việc làm cụ thể đó, đã khẳng định nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua. Xin nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Kính thưa các đồng chí!*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách, Người căn dặn chúng ta: "Người tốt, việc tốt như hoa nở mùa xuân, nêu gương sáng chủ

nghĩa anh hùng cách mạng" và "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

Người nhân mạnh: "Bây giờ xã hội mới, không có áp bức bóc lột, ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng. Những gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là chuyện của nước ngoài, chuyện tưởng tượng ra. Còn thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra ngõ đều có thể gặp được. Đó là những anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua... đang cùng nhau viết nên những trang sử vô cùng oanh liệt mà con cháu ta sẽ mãi mãi tự hào"

Nội dung Tọa đàm một lần nữa khẳng định kết quả to lớn mà Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. Tiếp tục phân tích những mặt thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức, tìm ra cách làm mới để tiếp tục đưa các mô hình học và làm theo Bác trở thành việc làm thiết thực hằng ngày trong thời gian đến; làm cho việc thực hành phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên, sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, cổ vũ, động viên đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, người dân trong tỉnh phát

huy truyền thống quê hương, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh.

Để buổi Tọa đàm đạt kết quả, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn khi xây dựng, nhân rộng mô hình, ngoài những nội dung mô hình được cấp trên gợi ý, còn có nhiều hình thức sáng tạo, mới mẻ từ nhân dân, cơ sở mà các cấp ủy cần quan tâm, phát hiện, đúc kết rút kinh nghiệm. Đặc biệt, trong Tọa đàm phải thảo luận rõ hơn những vướng mắc cần tháo gỡ vì sao có nhiều mô hình hay, thiết thực mà chậm hoặc khó nhân rộng ra các nơi. Đồng thời, qua Tọa đàm, cần làm rõ hạn chế, nguyên nhân và khắc phục cách làm theo phong trào chung chung, thiếu tính bền vững, đặt ra hình thức nhưng không có mô hình cụ thể, không đánh giá được chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội.

*Thưa các đồng chí!*

Tổ chức Tọa đàm "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp" lần này là sự tiếp nối phong trào thi đua yêu nước, biểu dương "Người tốt, việc tốt" do Bác Hồ lúc sinh thời đã phát động. Chắc chắn rằng, sau Tọa đàm hôm nay, các cấp, các ngành và hệ thống chính trị trong tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác sâu rộng hơn nữa, góp sức, chung tay vì sự phát triển

của tỉnh, xây dựng đất nước, quê hương đảng hoàng  
hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc buổi Tọa  
đàm. Chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.  
Chúc Tọa đàm thành công tốt đẹp./.

**BÁO CÁO ĐỀ DẪN TỌA ĐÀM**  
**(Đồng chí Võ Văn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ**  
**Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu**  
**trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày)**



*Kính thưa các đồng chí đại biểu*

*Kính thưa Chủ trì Tọa đàm*

*Thưa các đồng chí!*

Qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*gọi tắt là Chỉ thị 05*); gần 03 năm triển khai thực hiện Công văn số 2040-CV/TU, ngày 27/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình học tập và làm theo Bác, để có cơ sở các đại

biểu tham gia thảo luận, phân tích làm rõ kết quả, hạn chế, giải pháp nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin báo cáo một số kết quả nổi bật như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **MỘT SỐ KẾT QUẢ CƠ BẢN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 luôn được xem là nhiệm vụ trung tâm của các cấp ủy và luôn đổi mới, sáng tạo**

- Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong cả nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch cụ thể hàng năm; chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có kế hoạch triển khai, thực hiện những công việc trọng tâm, giao nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành cho từng cơ quan, đơn vị cụ thể.

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các

chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

## **2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm tại chi bộ Đảng**

- Một trong những việc làm sáng tạo là xây dựng các chủ đề, chủ điểm để các chi bộ Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, có nơi là toàn thể công chức, viên chức, người lao động tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý, từ đó liên hệ, vận dụng gắn với nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân... để cam kết, đăng ký hành động “làm theo” một cách thiết thực. Đến nay, qua 4 năm, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã trở thành nền nếp, hầu hết chi bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở đều triển khai sinh hoạt theo chủ điểm, bảo đảm các nội dung và yêu cầu đề ra. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động làm theo, thúc đẩy cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân, xây dựng ý thức học tập, rèn luyện, thực hành phong cách, tác phong làm việc của Bác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.



- Sau khi học tập chuyên đề hàng năm, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tất cả các bản đăng ký của tập thể, cam kết của cá nhân đều được thông qua trước tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện là cơ sở để cấp ủy và cơ quan đánh giá, phân tích, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ hàng năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế đã được kiểm điểm; thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân, qua đó đã góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy công việc hoàn thành tốt hơn, kịp thời hơn.

### **3. Công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường, mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức**

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa sinh động, phong phú theo nội dung chuyên đề hàng năm về Chỉ thị 05 đến hàng chục ngàn lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên. Tổ chức nhiều phong trào, công trình, phần việc thanh niên học

và làm theo lời Bác có ý nghĩa. Xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên trang facebook để đăng tải bài viết, mẫu chuyện, những câu nói, lời dạy của Bác Hồ. Lập tủ sách “tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”. Phát động phong trào "Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác" cùng với nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp...

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường phổ thông triển khai thực hiện giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12. Kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, kể chuyện, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần quan trọng vào việc giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh đạt được nhiều kết quả.

#### **4. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, thông tin, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, thực hiện thường xuyên**

- Đề việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả, trở thành công việc hàng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thì công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, coi trọng. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền

về kết quả học tập và làm theo Bác. Tuyên truyền về điển hình tiêu biểu, những tấm gương bình dị mà cao quý. Đã phát động và xét chọn trao giải thưởng sáng tác, quảng bá cho 57 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cuộc thi viết về "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên Báo Quảng Ngãi với gần 200 tác phẩm dự thi. Bản tin "Thông báo nội bộ" của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của các huyện đăng hàng nghìn tin, bài phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05 gửi đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Lực lượng báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng đến hàng trăm ngàn lượt cán bộ, đảng viên...

- Các cơ quan báo, đài xây dựng chuyên trang, chuyên mục "*người tốt-việc tốt*", "*cuộc sống quanh ta*", xây dựng các phóng sự nêu gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề về học tập và làm theo Bác hằng năm đến hội viên, đoàn viên, nhân dân qua hàng ngàn buổi sinh hoạt tại khu dân cư thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả của tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương và nhân dân ghi nhận, là việc tôn vinh, biểu dương "Những tấm gương bình dị mà cao quý". Từ năm 2017, Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc phát hiện, bình chọn, biểu dương, khen thưởng “*những tấm gương bình dị mà cao quý*” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, các cấp ủy trong tỉnh đã phát hiện, bình chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác bằng công việc cụ thể, thiết thực. Trong 4 năm qua, từ tỉnh đến cấp huyện và cơ sở đã phát hiện, bình chọn, biểu dương, khen thưởng 600 “*tấm gương bình dị mà cao quý*”, nhiều tấm gương tiêu biểu được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

**5. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đề ra**

- Trên cơ sở chủ đề phát triển của tỉnh do Tỉnh ủy xác định hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xem đó là khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác.

- Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội. UBND tỉnh đã

chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phục vụ nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tạo điều kiện, khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

- Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác. Các địa phương, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc, nổi cộm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế bí thư cấp ủy các cấp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Theo đó, hầu hết bí thư cấp ủy các cấp thường xuyên thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, với doanh nghiệp. Bí thư cấp ủy tiếp dân hàng tháng đối với cấp tỉnh, huyện và 2 lần/tháng đối với cấp xã được triển khai đảm bảo theo quy định, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của người dân, ngăn ngừa, hạn chế phát sinh "điểm nóng" ngay tại cơ sở.

- Thông qua năm tình hình thông tin dư luận xã hội, từ năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng gần 100 báo cáo với hàng nghìn thông tin có giá trị, phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền xác minh, chỉ đạo, giải quyết. Nhiều vấn đề được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều vấn đề tồn đọng lâu dài đã được giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Nhìn chung, qua 4 năm toàn tỉnh ra sức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấy rõ trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phấn đấu học tập và làm theo Bác bằng những hành động tích cực. Qua đó, giúp cấp ủy đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 đã góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển xã hội. Từ 2016 đến năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt kế hoạch. (Năm 2018, với 16/18 chỉ tiêu vượt, tổng sản phẩm GRDP ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch; năm 2019, tổng sản phẩm GRDP đạt 55.102 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2018). Đồng thời, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết, thống nhất trong nội

bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

## Phần thứ II

# **XÂY DỰNG, THỰC HIỆN VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC**

## **1. Công tác chỉ đạo thực hiện mô hình**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “*Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới*”. Với tinh thần đó, trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc xây dựng thực hiện những mô hình cụ thể, thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Chính vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo gợi ý 10 mô hình làm theo Bác để cấp ủy vận dụng triển khai, thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tiêu chí thực hiện các mô hình, triển khai đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký tham gia. Có nhiều nơi không chỉ thực hiện các mô hình

do cấp trên gợi ý mà sáng tạo các hình thức tổ chức mô hình mới, đa dạng, phù hợp, thu hút được đông đảo tập thể, cá nhân tham gia.

## **2. Thực trạng việc xây dựng, thực hiện và nhân rộng mô hình học tập và làm theo lời Bác**

### *2.1. Những kết quả, ưu điểm nổi bật*

Những năm 2010-2015 thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đã có nhiều tập thể, cá nhân với những mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp nối kết quả giai đoạn trước, nhất là sau việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phát hiện, bình chọn, biểu dương, khen thưởng *“những tấm gương bình dị mà cao quý”* học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, đồng thời có gợi ý rõ 10 mô hình cụ thể thực hiện Chỉ thị 05 cần triển khai xây dựng và nhân rộng, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo đồng bộ hơn.

Sau 3 năm triển khai, thực hiện mô hình, kết quả trong toàn tỉnh theo thống kê chưa đầy đủ có đến nay đã có hàng nghìn mô hình làm theo lời Bác đa dạng trên các lĩnh vực đã và đang được triển khai ở các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong mỗi gia đình người dân. Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ đối với công



việc, cải cách hành chính, giải quyết những nỗi cộm, bức xúc của nhân dân... Qua đó, tạo niềm tin của dân với Đảng, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Có thể nêu một số mô hình tiêu biểu, có tính mới mẻ, sáng tạo như:

- Huyện ủy Bình Sơn có mô hình “*Ngôi nhà cấp ủy*”, vận động được 6,2 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 128 ngôi nhà cho các gia đình có công với nước, gia đình các đồng chí đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mô hình “*Chăm sóc sức khỏe Nhân dân và cấp ủy*”, qua 3 năm, tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho 2.370 lượt cán bộ và người dân.

- Huyện ủy Mộ Đức có mô hình “*Tiết kiệm làm theo Bác*” được triển khai ở tất cả các chi bộ trong huyện, mỗi đảng viên hàng tháng thực hành tiết kiệm đóng góp từ 1.000 đồng trở lên để giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đến nay đã tiết kiệm được 576 triệu đồng hỗ trợ cho 283 đảng viên.

- Huyện ủy Tây Trà (cũ) phát động mô hình “*Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo*”, kết quả có 99 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ cho 36 hộ nghèo, đến cuối năm 2019, có 30 hộ thoát nghèo.

- Cán bộ và nhân dân thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, Hội CCB xã Tịnh Kỳ và một số địa phương có mô hình “*Không tổ chức tuần giáp năm báo hiếu, không rải vàng mã khi người thân qua đời*”.

- Đảng ủy phường Quảng Phú có mô hình "Ngày lắng nghe dân nói", kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhiều năm.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh với mô hình "*Cựu Chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác*", vận động hội viên hiến trên 46.000 m<sup>2</sup> đất, gần 50.000 ngày công, đóng góp gần 7 tỷ đồng góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

- Công an tỉnh với mô hình "*Gần dân, sát việc*" thực hiện việc trả CMND đến tận tay người dân, tổ chức 32 lượt cấp CMND tại bệnh viện và nhà riêng cho những người đau ốm, già yếu, tàn tật, cấp CMND lưu động cho 1.257 học sinh, 82 người dân tộc thiểu số... được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tin tưởng và hết lòng khen ngợi.

- Các hội, đoàn thể với mô hình "*Tiết kiệm làm theo lời Bác*", đã vận động cán bộ, hội viên các cấp tiết kiệm giúp đỡ người nghèo, gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro... Đến nay có hơn 500 mô hình tiết kiệm ở cơ sở, đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng chục tấn gạo, góp phần chăm lo công tác an sinh xã hội, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

- Rất nhiều mô hình mới thể hiện sự sáng tạo, phù hợp với thực tiễn như "*Tiếp sức hoàn lương*", "*Cựu chiến binh với cổng trường bình yên*", "*Tổ dân cư tự*

*quản*”, “*Bóng điện an ninh*”. Nhiều mô hình chưa có tiền lệ, rất khó triển khai thực hiện nhưng một số địa phương đơn vị đã quyết tâm vận động nhân dân tham gia đạt hiệu quả như mô hình “*Hạn chế việc đốt và rải vàng mã trong tang lễ*”, “*Không tổ chức tuần giáp năm, báo hiếu đám giỗ gây lãng phí khi người thân qua đời*”; đặc biệt mô hình là “*đảng viên với nhóm hộ*” ở một số xã miền núi nhằm vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, giúp nhau giảm nghèo...đạt kết quả thiết thực.

Không chỉ mô hình của các tập thể mà còn nhiều cá nhân đang thầm lặng góp sức bằng những việc làm bình dị mà cao quý học và làm theo gương Bác hàng ngày khắp các ngành, lĩnh vực. Những đóng góp của họ xứng đáng là mô hình tiêu biểu cần được tôn vinh, duy trì, phát huy và nhân rộng. Trong hàng trăm gương sáng, vừa qua, nhiều người được Hội đồng thi đua cấp tỉnh xét công nhận là “*Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi*”, nhiều người được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen như Sư cô Thích nữ Uyên Liên, trụ trì Chùa Phổ Quang, TP Quảng Ngãi; là Đại đức Thích Hạnh Đạt, trụ trì chùa Thủy Long, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức; là thầy giáo Trần Quang, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh; là cô giáo Phùng Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Ba Giang, Ba Tơ; là kỹ sư Đinh Văn Huy, Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi... cùng rất nhiều cá nhân khác hàng ngày đóng góp công sức, tiền của để làm thiện nguyện, chăm lo cho cuộc

sống cộng đồng đang thâm lắng tỏa sáng giữa đời thường...

Đánh giá về sự lan tỏa, nhân rộng những mô hình mới, đến nay, không những từ 10 mô hình “làm theo” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý cụ thể, mà với cách làm sáng tạo, ở các địa phương, cơ sở đã phổ biến trở thành hàng trăm mô hình nổi trội, với hình thức đa dạng, phong phú, có sự khác biệt, không rập khuôn... được triển khai gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị và được phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, thu hút nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia. Do vậy, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn tỉnh có hơn 600 gương tập thể, cá nhân là những "tấm gương bình dị mà cao quý", có hơn 200 mô hình được biểu dương, khen thưởng ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh. Có 143 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó có 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy. Có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều tập thể, cá nhân được giới thiệu triển lãm nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm.

Có thể khẳng định, kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ngãi có những cách làm mới, hiệu quả, trong đó là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện 10 mô hình, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tự giác hành động trong cán

bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Điềm lại những mặt ưu điểm nổi bật của việc xây dựng và thực hiện các mô hình, có thể rút ra những kinh nghiệm thực tiễn:

- Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, ngoài việc ban hành kế hoạch, cùng các văn bản liên quan chỉ đạo thực hiện hàng năm, các cấp ủy cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giao trách nhiệm từng đầu việc cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Nơi nào chủ trì, đơn vị nào phối hợp rõ ràng, thực hiện theo tiến độ, báo rõ kết quả, vướng mắc.

- Hai là, xác định chủ điểm sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ cần gắn với những vấn đề thực tế cuộc sống đặt ra, để qua sinh hoạt, chi bộ, đảng viên bàn bạc, tìm những việc làm thích hợp, nhằm xây dựng những mô hình cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị, từ đó, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 sâu sát đến cơ sở.

- Ba là, qua thực hiện mô hình sẽ xác định đầy đủ, rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong thời gian tổ chức thực hiện mô hình, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp nên trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, huy động được sức dân trong đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp.

- Bốn là, từ khi có nhiều mô hình mới với cách làm sáng tạo do các tập thể đơn vị, cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện thì vai trò của cấp ủy và hệ thống chính trị được khẳng định, niềm tin của nhân dân tăng lên. Khi

những mô hình, điển hình có sự tham gia, định hướng, đánh giá tác động, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng của các cấp, sẽ tạo tâm thế chủ động, tự giác, khắc phục tính tự phát, hạn chế lâu nay là chờ đợi hoặc khi thấy người dân, tập thể, cá nhân nào có việc làm tốt thì gán cho là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

## ***2.2. Những mặt hạn chế cần khắc phục***

Tuy đạt được những kết quả nổi trội, cơ bản, việc xây dựng, thực hiện và nhân rộng mô hình học tập và làm theo lời Bác trong 3 năm qua cũng còn những mặt hạn chế nhất định cần sớm khắc phục:

- Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận một số cấp ủy thiếu sâu sát trong chỉ đạo thực hiện; chưa xác định rõ nội dung trọng tâm của việc thực hiện Chỉ thị 05; chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành việc làm, hành động cụ thể tạo sự nhất quán trong học tập và làm theo Bác.

- Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký hành động làm theo và xác lập thành mô hình có tính bền vững, lan tỏa tại một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, thụ động, chưa sát yêu cầu thực tiễn.

- Công tác phát hiện, xây dựng mô hình, các gương điển hình ở một số địa phương, cơ quan chưa được sâu sát, có nhiều mô hình hay nhưng do báo chí, người dân, đảng viên phát hiện, trong khi cấp ủy tại địa phương, đơn vị không đề cập.

- Việc nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, “những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo Bác còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng chưa được tháo gỡ kịp thời.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, chi bộ khi cấp trên yêu cầu đăng ký mô hình học và làm theo Bác thì nêu rất nhiều mô hình, nhưng chậm chỉ đạo triển khai nên sau 1 năm đánh giá kết quả thực hiện chưa rõ nét, có khi không thực hiện.

- Một số nơi xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình chưa thực sự gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Từ đó, chưa tạo sự tham gia đồng bộ trong cán bộ, công chức, đảng viên và cộng đồng xã hội.

- Một số đơn vị cơ quan khởi hành chính nhà nước chưa xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ; công tác cải cách hành chính chưa thật sự có chuyển biến rõ nét; chưa ban hành cơ chế giám sát, đánh giá những nội dung chuẩn mực đã đăng ký, thiếu khâu đột phá nên chậm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

### **3. Đề xuất nghiên cứu, thảo luận một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo lời Bác trong thời gian đến**

Trên cơ sở đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, thực trạng việc xây dựng, nhân rộng mô hình, Ban

Thường vụ Tỉnh ủy gợi mở một số nội dung cơ bản để các đại biểu dự tọa đàm tiếp tục nghiên cứu, thảo luận tìm ra những giải pháp để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác trong thời gian đến:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cơ bản xây dựng phát triển văn hóa, con người con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần phải chọn lựa nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân và doanh nghiệp.

3. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả. Sinh hoạt chi bộ theo chủ điểm về học tập và làm theo Bác và triển khai viết cam kết, xây dựng kế hoạch hành động làm theo phải cụ thể, thực chất. Tập trung đánh giá kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

4. Tăng cường phát hiện, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, “những tấm gương bình dị mà



cao quý” học tập và làm theo Bác đã được xác lập. Tập trung nhân rộng mô hình hay, thiết thực, hiệu quả đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng lan tỏa trên diện rộng để mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lười, đăng ký mà không làm.

5. Từ cơ sở mô hình đạt được, tập trung xây dựng một số Câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác” ở các cấp, nhằm phát huy kết quả và nhân rộng mô hình hiệu quả, chuyên việc học tập và làm theo Bác ngày càng có tính tự giác cao.

6. Thông qua việc tổ chức tọa đàm lần này, mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình nêu gương về đạo đức; thực hành tiết kiệm; chuyên cần, sáng tạo, lời nói đi phải đôi với việc làm và phải có ít nhất một việc làm cụ thể theo gương Bác lan tỏa ra cộng đồng, xã hội để mọi người học và làm theo./.



*Quang cảnh Tọa đàm "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp"*

# TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ

*\* Huyện ủy Sơn Hà*

Những năm qua cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Sơn Hà luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương miền núi Sơn Hà, đạt được những kết quả như sau:

*Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo:* Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 14 kế hoạch, 12 công văn, 05 báo cáo; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành 18 công văn, 11 hướng dẫn, 13 báo cáo để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 07 kế hoạch, 07 công văn, 03 báo cáo về triển khai, thực hiện các mô hình theo Công văn số 2040 - CV/TU, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*Công văn 2040*).

Ngoài các mô hình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn thêm một số mô hình hay, việc làm cụ thể của các tập thể, cá nhân để triển khai, nhân rộng và giới thiệu để các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện triển khai thực hiện như: mô hình học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận

khéo"; xây dựng Đảng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; không nghi kỵ, cầm đồ thuộc độc; không phá rừng, lấn chiếm đất đai; không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc tại địa phương, đơn vị; vận động nhân dân trồng cây gỗ lớn...

Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND 14 xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy lựa chọn triển khai, thực hiện có hiệu quả một số mô hình tại địa phương, đơn vị; chủ động giúp đỡ các địa phương xây dựng các mô hình, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, không phá rừng, lấn chiếm đất đai, tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tăng cường giúp đỡ các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký thực hiện mô hình do Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05, trong đó có 4 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện các mô hình tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra, giám sát 43 cuộc, trong đó kiểm tra 11 cuộc, giám sát 32 cuộc về việc thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng các mô hình tại các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương.

*Kết quả thực hiện các mô hình:* Quán triệt phương châm học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, nhiều mô hình mới, sáng tạo được các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Làm tốt công tác này có các tập thể như:

- Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mô hình “*Giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống*” và mô hình “*Làm tốt công tác giúp dân*” đã huy động cán bộ quản lý, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ đóng góp với số tiền 115.000.000 đồng và hơn 200 ngày công để làm 01 “Nhà tình nghĩa” trị giá 50.000.000đ ở thôn Nước Lác xã Sơn Kỳ, tặng 4 con bò giống trị giá 65.000.000 đồng cho 03 hộ nghèo. Đến nay, bò phát triển tốt thành bò thịt trị giá trên 85.000.000đ giúp cho các hộ nghèo có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nhiều các hoạt động khác để giúp đỡ bà con nhân dân trong toàn huyện.

- Mô hình “*Tiết kiệm làm theo lời Bác*”, “*Gần dân sát việc*” đã được Đảng ủy Công an huyện triển khai thực hiện, trong 02 năm thực hiện mô hình đã thu được số tiền đóng góp 84.000.000 đồng, đã chi 59.000.000 đồng vào các hoạt động như: chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 800.000 đồng/tháng; chi hỗ trợ 05 hội viên Hội Liên Phụ nữ xã Sơn Nham có hoàn cảnh khó khăn số tiền 500.000 đồng/người; thăm người thân, gia đình ốm đau, hoàn cảnh khó khăn tại cơ quan, đơn vị với số tiền 6.000.000 đồng; chi hỗ trợ “*Phong trào Sơn Hà cùng sức xây dựng nông thôn mới*”

và Sơn Hà chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” số tiền 5.000.000 đồng; khen thưởng cho con em cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập số tiền 4.000.000 đồng; hỗ trợ cụ Đinh Thị Leo (sinh năm 1945) là người neo đơn tại thôn Trường Khay xã Sơn Hạ với số tiền 3.000.000 đồng để sửa chữa nhà và mua một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Mô hình “gần dân sát việc”, đã tổ chức 11 lượt về cơ sở để hỗ trợ, giúp nhân dân làm chứng minh nhân dân.

- Với mô hình làm tốt công tác “Dân vận khéo” tập thể Ban cán sự thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ đã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, không phân biệt đồng bào có đạo hay không đạo, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, cụ thể: nhân dân hưởng ứng và phát động phong trào hiến đất, hoa màu, cây cối khác để mở 3 tuyến đường với tổng số tiền trị giá hơn 13.000.000 đồng và hơn 560 ngày công. Tuyên truyền vận động các tín đồ tham gia làm đường nông thôn, xây dựng đời sống mới, như Hội thánh tin lành của ông Đinh Tấn Vĩnh và Hội thánh Cơ Đốc Phục lâm của ông Đinh Mi đóng góp được 8.000.000 đồng và hơn 160 ngày công làm đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đây là một mô hình mới tại địa phương huyện Sơn Hà cần được tiếp tục nhân rộng tại các xã, thị trấn trong toàn huyện.

- Chi bộ Phòng Giáo dục đã cụ thể hóa mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” thành mô hình “Nhận đỡ đầu học

*sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh học yếu, học sinh thuộc diện mồ côi”* đạt được những kết quả tích cực. Qua ba năm triển khai thực hiện mô hình, có 887 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia nhận đỡ đầu, giúp cho 959 em học sinh. Tổng số kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ các em để mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, các vật chất khác bằng chính nguồn lương của các thầy giáo, cô giáo trích ra và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ quy ra thành tiền với hơn 178.152.000 đồng.

- Mô hình “*thắp sáng đường quê*” được chỉ đạo, triển khai tại thôn Gò Đồn xã Sơn Giang; thôn Gò Răng xã Sơn Thượng; thôn Cận Sơn, xã Sơn Nham với tổng chiều dài trên 4,5 Km, trị giá khoảng 102.600.000 đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 68.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, một số cá nhân, hộ gia đình đã thoát nghèo trở nên khá giả với mô hình “*phát triển kinh tế hộ gia đình*”. Làm tốt mô hình “*hiến đất và cây cối hoa màu*” để làm các công trình như bà Đinh Thị Đài, Hội Phụ nữ thôn Tà Đình, xã Sơn Giang đã tự nguyện hiến 875 m<sup>2</sup> đất và gần 300 cây keo để mở rộng xây dựng điểm trường Tiểu học tại thôn Tà Đình. Ông Đinh Văn Nát, Bí thư Chi bộ thôn Làng Già, xã Sơn Ba, là một Bí thư chi bộ gương mẫu thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thôn Làng Già đăng ký và thực hiện có hiệu quả mô hình “*không nghi kỵ đồ độc trong nhân dân*”, bản thân và gia đình đã hiến hơn 250 m<sup>2</sup> đất để xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi. Bà Đinh Thị Hú, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn

Hà Bắc là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực xây dựng các hội, đoàn thể và nhân dân trong thôn, giữ vững khối đại đoàn kết. Thầy giáo Nguyễn Trúc Kha đã vận động đoàn viên, thanh niên trong nhà trường và phụ huynh học sinh quyên góp gần 120.000.000 đồng giúp đỡ học sinh bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức và duy trì hoạt động “Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần”, “kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trả lời câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam (mỗi tuần 01 mẫu chuyện, 01 câu hỏi về biển đảo Việt Nam) và một số mô hình mang lại hiệu quả khác ...

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình theo Công văn 2040, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng cho 33 tập thể và 30 cá nhân; đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng 04 tập thể và 03 cá nhân có các mô hình hay việc làm cụ thể thiết thực.

Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, nhân rộng các mô hình như: Chi, đảng bộ giúp đỡ hộ nghèo; cải cách thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của nhân dân; giúp đỡ chi bộ yếu kém nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; những việc cần phải làm ngay để tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc tại địa phương ...

*Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình còn những hạn chế như:* Một số địa phương, đơn vị còn chậm trong

công tác triển khai, thực hiện mô hình nhất nhất là khâu xây dựng kế hoạch. Việc đăng ký mô hình tại một số chi, đảng bộ còn chung chung, chưa cụ thể, thiết thực, đăng ký dàn trải nhiều nội dung, chưa tập trung vào vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Một số cấp ủy đảng cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai mô hình, dẫn đến kết quả còn hạn chế về nhiều mặt. Một số địa phương, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo mô hình chưa kịp thời.

Một số mô hình các địa phương, đơn vị khó thực hiện được như: Mô hình cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, hội thi kể chuyện Bác Hồ.

*Để nhân rộng các mô hình học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn huyện, trong thời gian tới trung vào các nhiệm vụ sau:*

- Tiếp tục triển khai các mô hình theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các mô hình do Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu đến các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các hội đoàn thể huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình của các tập thể và cá nhân thực hiện các mô hình có hiệu quả từ cơ sở thông qua đài truyền



thanh của huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện; qua bản tin nội bộ và các cuộc hội nghị để tuyên truyền các mô hình này.

- Tiếp tục đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận và các hội đoàn thể đăng ký thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện mô hình sát với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của huyện gắn với tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc như tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất đai, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, học sinh bỏ học, đi học không thường xuyên...

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo lời Bác đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ trong lúc hoạn nạn, khó khăn, ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện; cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác.

**MỘT SỐ CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO  
TRONG THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM  
THEO BÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN**

*\*Huyện ủy Bình Sơn*

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta trước lúc đi xa đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản to lớn, vô cùng quý giá, đó chính là hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản kiên trung, nhưng đồng thời cũng là tư tưởng, đạo đức, phong cách của một người chân chính, bình dị, gần gũi ai cũng có thể học để làm theo, để trở thành một người cách mạng, một người công dân tốt trong xã hội.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Bình Sơn luôn chú trọng thực hiện học tập và làm theo Bác bằng hành động, việc làm mới với nhiều mô hình sáng tạo, cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Cụ thể như:

*\* Về đẩy mạnh thi đua, thực hiện những việc làm sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội:*

- Tổ chức nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca trực tiếp và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng: được tổ chức từ tháng 01 năm 2017 đến nay, qua hoạt động này đã lồng ghép kể những mẫu chuyện về

Bác, đánh giá sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền lịch sử Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, giới thiệu cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác.

- Phát động ủng hộ xây dựng “*Ngôi nhà cấp ủy*”: Phong trào được thực hiện từ năm 2017 đến nay, đã vận động được trên 6,2 tỷ đồng (cấp huyện: 2,1 tỷ đồng; cấp xã: 4,1 tỷ đồng), hỗ trợ xây mới và sửa chữa 128 ngôi nhà cho những trường hợp khó khăn về nhà ở.

- Biên soạn và trao tặng gần 5.000 cuốn “*Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ huyện để đảng viên ghi nội dung sinh hoạt và phần trình bày cảm nhận của bản thân hoặc ghi nhật ký làm theo Bác hàng tháng.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện “*Công trình mừng sinh nhật Bác*” nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5) hàng năm với nhiều hình thức như: Làm đường giao thông nông thôn; ra quân dọn vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa tại khuôn viên cơ quan, đơn vị, nghĩa trang liệt sĩ,... góp phần xây dựng cảnh quan ngày càng xanh – sạch – đẹp.

- Thành lập 12 tổ công tác thực hiện Kế hoạch “*Bình Sơn, hướng về cơ sở - rèn luyện cán bộ*” tại 12 xã, giúp các địa phương về phương pháp, biện pháp, lộ trình giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài trong nhiều năm qua. Đồng thời, tạo điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn.

- Tổ chức chương trình “*Chăm sóc sức khỏe Nhân dân và cấp ủy*”. Qua 3 năm, tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.370 cán bộ và Nhân dân, được cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

- Triển khai thực hiện mô hình “*Tiết kiệm làm theo lời Bác hồ trợ hộ nghèo*”. Mô hình được thực hiện từ tháng 3 năm 2018 đến nay, đã giúp đỡ được 678 hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng khó khăn đột xuất ổn định cuộc sống với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và 1.680 kg gạo.

\* *Về chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân:*

- Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và thực hiện mô hình “*Nghe dân nói, nói dân tin*”, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 13 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và doanh nghiệp. Sau tiếp xúc đã chỉ đạo, giải quyết nhiều vụ việc, trong đó có những vụ việc kéo dài qua nhiều năm, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

- Thành lập và đưa vào hoạt động trang mạng xã hội Facebook Huyện ủy Bình Sơn, Zalo lãnh đạo huyện, cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện Bình Sơn.

- Mời GS.TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp triển khai chuyên đề năm 2019; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Quảng Ngãi với hơn 5.000 người tham dự, theo dõi.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng, qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, huyện Bình Sơn đã biểu dương, khen thưởng 56 tập thể, 70 cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, đồng thời, tổ chức cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc.

*\* Một số mô hình hoạt động hiệu quả tiêu biểu tại cơ sở, như:*

- Mô hình “*Mỗi năm chăm sóc một thương binh*” của Chi bộ xã Bình Thuận, đã chăm sóc 6 thương binh đang sinh sống tại địa phương.

- Mô hình “*Lò xử lý rác thải tại nhà*” của xã Bình Mỹ, đến nay đã xây dựng được 85 lò xử lý rác thải tại nhà, với tổng kinh phí 102 triệu đồng.

- Mô hình “*Cấp nước sạch sinh hoạt*” cho hơn 600 hộ dân thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, 100% kinh phí do Nhân dân đóng góp để mua sắm đường ống dẫn nước.

- Mô hình “*Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn – xây dựng niềm tin và trách nhiệm*”, cải tạo khuôn viên bệnh viện, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thay đổi cung cách chăm sóc, phục vụ bệnh

nhân của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế. Xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 312 đối tượng đặc biệt gồm: Mẹ VNAH, thương binh  $\frac{1}{4}$ , cán bộ cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa, người neo đơn đau ốm, không nơi nương tựa... bằng cách hàng tuần, cán bộ Trạm Y tế các xã, thị trấn đến tại nhà khám, tư vấn và cấp thuốc cho các đối tượng; đối với những trường hợp bệnh nặng, xe cấp cứu và nhân viên y tế đưa đón tại nhà lên Trung tâm Y tế huyện để điều trị, chăm sóc.

- Mô hình “*Tiết kiệm làm theo lời Bác – giúp nhau phát triển kinh tế gia đình*” của Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận với những việc làm thiết thực như: vận động hội viên “thu gom phế liệu”, gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, đau ốm, khó khăn và trẻ em mồ côi; “Tổ dịch vụ nấu đám tiệc” góp quỹ cho hội viên vay vốn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; thông qua việc tích góp kinh phí từ các hoạt động vét nương, làm lúa,... hỗ trợ gạo hàng tháng cho hội viên phụ nữ khó khăn đột xuất,...

- Hoạt động kêu gọi hỗ trợ suất cơm hàng ngày của Câu lạc bộ “*sống đẹp*” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Trung, đã hỗ trợ được 6.570 suất cơm với tổng số tiền 131,4 triệu đồng, giúp đỡ các cụ già neo đơn và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập thí điểm Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ

chức các hoạt động ý nghĩa gắn với Lễ ra mắt Câu lạc bộ tại thôn Thọ An, xã Bình An vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2020) với nguồn kinh phí khoảng 330 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ và nguồn xã hội hóa.

*\* Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, nhất là nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bình Sơn sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp đó là:*

- Tiếp tục xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thi đua, thực hiện những việc làm sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, gắn với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 08-QĐi/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết học tập và làm theo Bác với nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đổi mới nội dung và hình thức nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thường xuyên quan tâm, theo dõi, kịp thời giới thiệu, đề xuất biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến, “*người tốt, việc tốt*”; nhân rộng các mô hình mới, việc làm ý nghĩa, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác của huyện đạt hiệu quả, chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình “*Hòm thư học tập và làm theo lời Bác*” trên địa bàn huyện và các xã./.



## HỘI CỤU CHIẾN BINH TỈNH VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA "CỤU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC"

*\*Hội Cựu chiến binh tỉnh*

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên, liên tục, trong những năm qua, Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đều tổ chức học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 cho cán bộ Hội các cấp; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo lời Bác. Từ nhận thức đã chuyển thành hành động thiết thực thông qua Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác”. Nhờ đó, cán bộ, hội viên nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Từ những mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý, BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động và cụ thể hóa trong các cấp Hội và hội viên thành những việc làm thiết thực. Lòng ghép từ các buổi thông tin thời sự, Hội CCB tỉnh, huyện cử cán bộ trực

tiếp báo cáo chuyên đề tại 167 địa phương cho 22.000 lượt cán bộ, hội viên dự nghe về phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác”; định kỳ hàng năm phát hành 3.200 cuốn tập san Thông tin Cựu chiến binh Quảng Ngãi với nội dung phong phú, thiết thực, đồng thời xuất bản 400 cuốn tài liệu kỷ yếu tuyên truyền Hội Cựu chiến binh Quảng Ngãi, 30 năm xây dựng và phát triển cấp đến chi hội.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác” với phương châm học tập và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói phải đi đôi với việc làm đã lan tỏa bằng những mô hình hiệu quả.

Hiện nay, toàn Hội Cựu chiến binh trong tỉnh có 380 tổ vay vốn, với tổng số tiền dư nợ là 410,67 tỷ đồng cho 11.579 hộ hội viên CCB vay phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2019, đã vận động kinh phí xây dựng và sửa chữa 219 nhà cho hội viên nghèo, chỉ riêng đợt thi đua nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, đã vận động cán bộ, hội viên toàn tỉnh đóng góp xây dựng tặng 13 nhà với tổng số tiền 522 triệu đồng, 03 con bò giống với số tiền 45 triệu đồng, 03 sổ tiết kiệm với số tiền 25 triệu đồng giúp hội viên CCB phát triển kinh tế, thoát nghèo. Hội đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân làm kinh tế giỏi tỉnh Quảng Ngãi.

Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác”, 4 năm qua, các cấp hội đã vận động hội viên CCB hiến trên 46.000m<sup>2</sup> đất, gần 50.000 ngày công, đóng góp gần 7 tỷ đồng, làm 04 Km đường giao thông nông thôn, nạo vét 2.000m kênh mương nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Huy động gần 2.500 xuất quà trị giá gần 2 tỷ đồng, thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân Tết cổ truyền dân tộc; gần 200 triệu đồng tặng quà các cháu lên đường nhập ngũ; tham gia quy tập 236 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, Hội CCB tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đến CCB và Nhân dân, huy động toàn Hội đóng góp 334 triệu đồng, 9.691 khẩu trang, 150 bánh xà phòng và cử 1.200 lượt cán bộ, hội viên CCB trực tiếp tham gia các biện pháp phòng, chống dịch với địa phương.

Trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, Hội CCB đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 142 buổi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, có trên 4.500 đoàn viên tham gia. Tiếp tục củng cố 39 tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông ở các địa phương, huy động 8.680 ngày công tham gia giải toả hành lang an toàn giao thông. Tham gia hòa giải trên 300 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, Hội đã ký kết Chương trình hợp tác với Liên hiệp CCB tỉnh Champasak- Lào đạt kết quả tốt, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi tặng bạn 250 triệu đồng để mua trang thiết bị văn phòng Hội, đồng thời hàng năm Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi đều tham gia hội nghị thường niên với Liên hiệp CCB các tỉnh Nam Lào.

Liên tục trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, Hội CCB tỉnh đã có rất nhiều mô hình thiết thực. Ý thức được sức sống của mô hình cần phải luôn duy trì, nhân rộng và sáng tạo những mô hình mới, riêng năm 2019, các cấp Hội CCB tỉnh đã nhân rộng 30 mô hình, trong đó có những mô hình tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Một số mô hình gần đây đang được tổ chức xây dựng từ cơ sở:

- Mô hình “*Hội viên CCB lập bàn thờ Bác Hồ*” tại thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, Bình Sơn: Được sự thống nhất chủ trương của Đảng ủy, của Huyện hội, Hội CCB xã Bình Tân xây dựng và ra mắt mô hình điểm hội viên CCB lập bàn thờ Bác Hồ tại Chi hội Diên Lộc. BCH thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa mô hình, huy động sự tham gia hưởng ứng của hội viên. Sau đó 04 chi hội lần lượt tổ chức Lễ ra mắt mô hình đảm bảo hình thức, nội dung theo hướng dẫn chung. Hội viên trong toàn xã đồng thuận và thống nhất cao nội dung phát động do Hội CCB xã triển khai

và tích cực tham gia mô hình. Đến nay, có  $143/154 = 92,85\%$  hội viên trong xã lập bàn thờ Bác Hồ.

- Mô hình “*Vận động hội viên và nhân dân hạn chế việc đốt và rải vàng mã trong tang lễ*” của Hội Cựu chiến binh xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi: Hội Cựu chiến binh xã Tịnh Kỳ tổ chức hội nghị với gần 150 lượt cán bộ, hội viên tham gia và đăng ký thực hiện. Hội đã tiến hành thành lập Ban vận động ở địa bàn thôn, khu dân cư tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tự giác, hạn chế và đi đến từng bước từ bỏ phong tục rải vàng mã khi đưa tang. Qua 1 năm thực hiện mô hình, đã có 172/172 hộ hội viên CCB đăng ký thực hiện nghiêm túc quy định không đốt rải vàng mã trong đám tang và đã vận động rộng rãi trong nhân dân tự giác hạn chế rải giấy, tiền vàng mã. Một số đám tang có rải đốt nhưng chỉ thực hiện nơi chôn cất, không rải trong khu dân cư.

- Mô hình “*Đặt cống bi thu gom vỏ chai, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật*” của Hội CCB xã Bình Hòa. Để góp phần bảo vệ môi trường, Hội CCB xã đăng ký chịu trách nhiệm thực hiện tiêu chí thứ 17 về xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghiên cứu lấy ý kiến trong cán bộ, hội viên và xin ý kiến của lãnh đạo địa phương và Hội cấp trên, Hội CCB xã tiến hành xây dựng thí điểm mô hình “*Đặt cống bi thu gom vỏ chai, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật*” tại 1 chi hội CCB, Hội trích quỹ mua 5 bi đặt tại cánh đồng thôn 1 của xã, bước đầu thực hiện thấy có

hiệu quả, từ đó, Hội đã thống nhất nhân rộng ra toàn xã và trích 6 triệu đồng tiền quỹ mua tiếp 39 cống bi triển khai ở 6 chi hội trong xã. Sau 3 năm thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhân dân và hội viên đã ý thức được trách nhiệm tự giác bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào cống bi theo đúng quy định, từ đó trên các cánh đồng của xã không còn rác thải, kênh mương được thông thoáng, nguồn nước sản xuất được bảo đảm, chăn nuôi, tưới tiêu và sinh hoạt của người dân thuận lợi, kết quả của mô hình đã được đông đảo cán bộ và nhân dân toàn xã đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ.

- Ngoài ra, hội viên CCB làm gương tham gia xây dựng mô hình giữ gìn vệ sinh, môi trường ở thành phố Quảng Ngãi, Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa); giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở Đức Thạnh (Mộ Đức), Trà Xuân (Trà Bồng), Sơn Hạ (Sơn Hà), thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức), thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh), phường Chánh Lộ (TP Q,Ngãi), xã Sơn Long (Sơn Tây); mô hình CCB giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên phạm tội tại cộng đồng của Hội CCB xã Phở Văn (Đức Phở); phong trào “thu gom rác thải” của Hội CCB xã Hành Thuận (Nghĩa Hành); xây dựng Nông thôn mới của Hội CCB xã Bình Dương (Bình Sơn). Từ đó, ý thức rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên được nâng lên, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh đủ sức

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân.

Trong 3 năm 2017-2019, có 37 cán bộ, hội viên CCB được biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ở các cấp, trong đó, Hội CCB tỉnh được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen, chi bộ Hội CCB tỉnh được Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Ở một số địa phương, cơ sở thiếu chủ động, sáng tạo nhân rộng mô hình ra diện rộng. Cán bộ Hội cơ sở nhiệt tình nhưng trình độ, năng lực nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động còn hạn chế nên chưa phát huy hết hiệu quả trong công tác vận động, việc triển khai các mô hình ở một số cơ sở gặp khó khăn. Thực chất, các mô hình đã thực hiện đều có ý nghĩa, nhưng số địa bàn, cơ sở thực hiện chưa nhiều.

*\* Một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 và xây dựng mô hình học tập và làm theo lời Bác:*

- Việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện mô hình phải được quán triệt cụ thể, kịp thời, thường xuyên đến cán bộ, hội viên; phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch cần có giải pháp cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế, phát huy tốt vai trò của người

đứng đầu tham gia học tập và làm theo, cán bộ lãnh đạo Hội chủ chốt các cấp luôn phải gương mẫu đi đầu, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của chi hội, của cơ quan, đơn vị.

- Việc xây dựng và thực hiện mô hình làm theo phải đổi mới, phong phú, đa dạng và gắn quyền lợi thiết thực của hội viên, kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

- Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở và hàng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội./.



**THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ  
NGHIỆP, CÔNG VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
PHỤC VỤ NHÂN DÂN TẠI CÁC SỞ, NGÀNH,  
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, DOANH NGHIỆP  
TRONG TỈNH**

*\*Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh*

Hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (sau khi sáp nhập từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Doanh nghiệp tỉnh) có 143 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc trong loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp, với 6.793 đảng viên. Tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối nhìn chung ổn định, đã kịp thời thực hiện việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, chuyển giao các tổ chức đảng phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối luôn tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) bước đầu đạt

được những kết quả tích cực, làm chuyển biến rõ hơn về chất trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, cán bộ, đảng viên và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong việc học tập, làm theo Bác, Đảng ủy Khối đã chọn một số nội dung trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Đó là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn

chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, tập thể. Xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, sát với tình hình của đơn vị, Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng những mô hình, sáng kiến phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Một số mô hình về thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh đó là: “Gương mẫu thực hiện trong tiết kiệm chi tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”; “tiến độ, chất lượng và hiệu quả”; “tận tụy, trách nhiệm với công việc”; “4 thực” (thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện tác phong làm việc nơi công sở, thực hiện công tác vận động quần chúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí)... được triển khai thực hiện bước đầu có kết quả, tiêu biểu như các chi, đảng bộ: Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong quan hệ công tác với nhân dân, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, tạo chuyển biến về chất. Từ xác định việc phục vụ nhân dân là “trách nhiệm” sang ý thức và hành động “tự giác”, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy định, quy chế về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Nội dung “Làm việc khoa học, tận tụy, công tâm”. Trong công việc, làm việc hết lòng, hết sức với công việc, không ngại gian khổ, khó khăn. Làm việc có kế hoạch cụ thể, nói đi đôi với làm, gắn với kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Làm việc công tâm, khách quan, ngay thẳng, đặt lợi ích của tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị lên trước hết, trên hết; không vì tư lợi hoặc thiên vị, tình riêng, lợi ích riêng, lợi ích nhóm. Cán bộ lãnh đạo quản lý phải nêu gương trước cán bộ, đảng viên; cán bộ cấp trên phải nêu gương đối với cán bộ cấp dưới. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc và lấy kết quả hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công để đánh giá, kiểm điểm cuối năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị.

Đối với việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phục vụ nhân dân, đến nay, hầu hết các địa phương, đơn vị đều cơ bản xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo đức. Trong đó, tập trung vào nội dung là cán bộ, đảng viên không thoái thác nhiệm vụ; chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chấp hành nghiêm quy chế cơ quan, doanh nghiệp; giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp tại cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; thân thiện hợp tác với khách hàng, doanh nghiệp; không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ; giải quyết công việc khách quan, nhanh, hiệu quả; bảo vệ tài sản công; tuân thủ kỷ luật của cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các quy định dân chủ tại cơ quan, doanh nghiệp; phong cách, phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sâu sát công việc; phân tích, xử lý vấn đề khách quan, công tâm có lý, có tình, có tính thuyết phục cao; tinh thần học hỏi, cầu tiến, lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Tiêu biểu trong việc thực hiện các nội dung này gồm các tổ chức cơ sở đảng: Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi; Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Đảng bộ Viễn thông Quảng Ngãi; Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Đảng ủy Cục Thuế tỉnh; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Ban

Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Công thương; Báo Quảng Ngãi; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Chính trị tỉnh...

Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện việc bổ sung đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức *“thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ”*; qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách *“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”*. Các mô hình tiêu biểu trong Khối cũng được các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo thường xuyên.

Công tác cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển biến tích cực theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục dần sự rườm rà, bất hợp lý. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân, nhất là giải quyết thủ tục đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng...

Thời gian qua, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX đạt được những kết quả quan trọng. Việc cho ý kiến, đánh giá tác động và thẩm định các quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh được các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Một số nhiệm vụ và giai pháp về cải cách TTHC như thực hiện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước về cải cách TTHC; về công bố, công khai minh bạch TTHC; về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC; về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC; về tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh TTHC; về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bước đầu có chuyển biến tốt.

Từ tháng 4/2018 đến nay, có nhiều sở đã đưa hơn 250 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Điển hình là tại Đảng ủy Cục Thuế đã phối hợp với người đứng đầu cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình cải cách hành chính đạt kết quả như: Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử; áp dụng quản lý rủi ro xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật, trốn thuế mà không làm phiền đến các doanh nghiệp tuân thủ tốt; cơ chế quản lý thuế ngày càng rõ ràng, công khai, minh bạch; hệ thống mẫu biểu TTHC

thuế ngày càng được ổn định giúp doanh nghiệp dễ thích ứng, tra cứu, tìm kiếm và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết; việc thực hiện nghĩa vụ thuế hiện nay được doanh nghiệp đánh giá là khá dễ dàng; tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá mức độ dễ/tương đối dễ là khá cao.

Nhìn chung, mô hình cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị, cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định: Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời quan tâm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh đó, thể chế hành chính tiếp tục được đổi mới; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp được thực hiện thường xuyên. Chất lượng, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, một số mô hình đã thực hiện đến nay chậm nhân rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị; công tác cải cách thủ tục hành chính tại một số nơi chưa đạt hiệu quả cao; hoạt động của hệ thống chính trị tinh gọn,



hiệu lực, hiệu quả vẫn cần có thời gian tiếp tục củng cố, kiện toàn.

Đề khắc phục hạn chế, tiếp tục nhân rộng những mô hình phát huy hiệu quả đã được biểu dương, khen thưởng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ những giải pháp cụ thể sau:

*Một là:* Thường xuyên chú trọng thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục đảng viên về ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, ý thức trách nhiệm thực hiện của cán bộ, đảng viên trong công việc hàng ngày và trong cuộc sống.

*Hai là:* Rà soát, bổ sung những nội dung cơ bản thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

*Ba là:* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; những tổ chức cơ sở đảng có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác; đồng thời chỉ đạo khắc phục những tổ chức đảng có biểu hiện làm qua loa, chiếu lệ, nói không đi đôi với làm.

*Bốn là:* Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở về việc đưa nội dung học tập vào trong sinh hoạt hàng tháng của các chi, đảng bộ cơ sở gắn với đánh giá, phân loại tổ chức

cơ sở đảng hằng năm. Đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

*Năm là:* Coi trọng việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

**XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG NHỮNG TẤM GƯƠNG  
BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
BÁC TRONG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG -  
GIẢI PHÁP THỜI GIẠN ĐẾN**

*\*Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh*

Dân tộc Việt Nam chúng ta tự hào sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới”. Người đã ra đi nhưng để lại một di sản vô cùng quý báu, đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để khẳng định điều đó, Đảng ta đã nhấn mạnh “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong BĐBP tỉnh bằng nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới thiết thực, hiệu quả nhằm hướng đến thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy đối với lực lượng BĐBP:

*"Đoàn kết, cảnh giác,*

*Liêm chính, kiệm cần,  
Hoàn thành nhiệm vụ,  
Khắc phục khó khăn,  
Dũng cảm trước địch,  
Vì nước quên thân,  
Trung thành với Đảng  
Tận tụy với dân”*

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác dụng rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ”. Gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị nào cũng có, họ đều là những người bình dị, gần gũi hàng ngày trong BDBP tỉnh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình được địa phương nơi đóng quân, đồng nghiệp nơi công tác ghi nhận và tôn vinh. Đó chính là phần thưởng cao quý, là niềm khích lệ lớn lao đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, trên cơ sở Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng

chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong BĐBP tỉnh. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập đầy đủ các nội dung, chương trình giáo dục chính trị hàng năm tại đơn vị, học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống của Đảng, Nhà nước, dân tộc, quân đội, BĐBP; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm, rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật; kiên quyết đấu tranh, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, lối sống tự do, buông thả trong đơn vị làm ảnh hưởng xấu đến truyền thống, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đến nay, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương các cơ quan, đơn vị luôn chủ động tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ về hình thức, quy mô hoạt động, cụ thể như: Tổ chức 28 buổi tọa đàm về chủ đề cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; thông tin thời sự, học tập chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 10.168 bài dự thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tổ chức đoàn địa phương và Bộ Tư lệnh phát động. Hiện nay, toàn BĐBP tỉnh đã và đang tổ chức mỗi ngày học tập một lời dạy của Bác, với chủ đề “Lời Bác dạy

ngày này năm xưa”. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ tham gia sinh hoạt tổ 3 người, mô hình “mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; kịp thời ghi nhận, động viên người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê bình và tự phê bình trước những mặt chưa làm được từ những việc nhỏ nhất. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt các thiết chế văn hóa cơ sở như tổ chức bộ đội thăm quan, học tập tại phòng Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị mình nhân các sự kiện và ngày lễ của đất nước, địa phương, đơn vị; tổ chức cán bộ, chiến sĩ đăng ký quyết tâm thực hiện việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các tiêu chí hằng năm do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh xác định. Thông qua các nội dung, chương trình sinh hoạt chính trị đã góp phần xây dựng được ý thức trách nhiệm, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn BDBP tỉnh. Song song với việc triển khai tổ chức thực hiện thì công tác kiểm tra đánh giá kết quả gắn với phong trào thi đua quyết thắng hàng năm luôn được tổ chức chặt chẽ từ đơn vị cơ sở đến tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi đua-khen thưởng.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, một trong những nguyên tắc rèn luyện đạo đức của “Bộ đội Cụ Hồ” là tự nêu gương và học tập, làm theo Bác. Từ nhận thức sâu sắc rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, để nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, gương mẫu trong việc làm, gương mẫu

trong đạo đức lối sống, Ban thường vụ BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chăm lo, xây dựng gương điển hình tiên tiến, phổ biến sâu rộng, nhân rộng trong đơn vị và phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay như: Mô hình “Tủ sách thanh niên-Nâng bước em tới trường”; “Con Nuôi Đòn Biên phòng”; chiến dịch “Hãy làm sạch biển”... Trong phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới có các phong trào như: “Ngôi nhà 100 đồng”; “hũ gạo tình thương”, “trồng măng tây trên cát”... phối hợp tham mưu cho các địa phương vận động xây dựng quỹ hỗ trợ, tiếp nhận, phân phối vật chất từ các cơ quan, đơn vị cho chương trình “tấm lưới nghĩa tình” đến ngư dân, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai... Đối với cuộc vận động chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau BĐBP tỉnh đã tặng 50 con bò giống trong chương trình “bò giống cho người nghèo khu vực biên giới biển ”... Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, tết Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn tổ chức các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển của tỉnh và đồng bào xã Ba Lát, huyện Ba Tơ hàng trăm triệu đồng... Xây dựng 15 nhà “mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” với

tổng kinh phí 660 triệu đồng; 02 nhà đồng đội với số tiền 120 triệu đồng, 05 nhà tình nghĩa với số tiền 350 triệu đồng và 02 công trình dân sinh (nhà văn hóa gắn với tránh, trú bão)..., những việc làm trên tuy chưa lớn, nhưng phần nào đã tô thắm thêm hình ảnh, nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới góp phần thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “*Quân với dân như cá với nước*”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc xây dựng, nhân rộng các tấm gương bình dị mà cao quý vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Một số cán bộ, chiến sĩ nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình chưa đầy đủ, nên có lúc còn coi nhẹ việc nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị chính quy chưa được phát huy; cấp ủy hàng tháng, quý chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác của cán bộ chiến sĩ, do vậy kết quả thực hiện mô hình chưa thật sự rõ nét. Chưa có biện pháp tích cực để nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Từ những tồn tại trên, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh rút ra một số kinh nghiệm như sau:

- Mỗi cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,



khóa XII của Đảng để xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

- Luôn đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong học tập, sinh hoạt, công tác. Từng đơn vị lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ; phải đảm bảo đúng người, đúng việc; chú trọng phát huy tính sáng tạo của cá nhân, tôn trọng và phát huy trí tuệ của tập thể. Cấp ủy hàng tháng, quý phải xây dựng nội dung kiểm tra việc xây dựng và nhân rộng điển hình gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện cấp trên làm gương cho cấp dưới, lãnh đạo đơn vị làm gương cho cán bộ, chiến sĩ.

Để thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng các tấm gương bình dị mà cao quý trong thời gian tới cần phải:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đối

với công tác xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

- Thống nhất nhận thức: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; từng đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, các mô hình mới, việc làm sáng tạo trong đơn vị. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ về công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về tổ chức, biên chế, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện; quản lý rèn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; duy trì tốt các chế độ sinh hoạt, học tập, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ về lễ tiết tác phong quân nhân.

- Tiến hành tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng và làm theo trong toàn đơn vị./.

# GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NHÂN RỘNG NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ VÀ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

*\* Thành ủy Quảng Ngãi*

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố đã quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố đã cụ thể hóa thành hành động, việc làm thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký “*Mô hình làm theo Bác*”. Đến nay, toàn thành phố có hơn 265 mô hình đã được triển khai thực hiện, bước đầu có hơn 59 mô hình đem lại hiệu quả, trong đó có 8 mô hình được tỉnh, thành phố quay phóng sự, có 25 mô hình đã được tỉnh, thành phố biểu dương, khen thưởng, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Việc triển khai thực hiện các mô hình trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyên biến về hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Công văn số 2040–CV/TU ngày 27/7/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thành phố Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện, một số mô hình đã mang lại hiệu quả cao như:

Mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác”, “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, “góp vốn xoay vòng” là mô hình có 68 chi bộ triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Gây quỹ tương trợ cộng đồng”, “Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội”... qua đó, đã vận động cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm, giúp đỡ những gia đình khó khăn, gia đình chính sách, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Mô hình “Học Bác suốt đời, học Bác mãi mãi”: có 9 chi bộ cơ sở triển khai thực hiện như: “Thi đua tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Đảng viên gương mẫu có uy tín trong dân”... việc triển khai thực hiện mô hình này đã nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình “Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo gương Bác”: có 25 chi bộ cơ sở triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành mô hình: “Bát cháo thật ấm tình người”, “Nồi cháo nhân tâm”, sư cô Thích Nữ Uyên Liên (Trụ

trì chùa Phổ Quang) đã tiếp nhận và nuôi dưỡng, giáo dục nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Mô hình “Gần dân, sát việc”: Có 44 chi bộ cơ sở đăng ký triển khai thực hiện mô hình liên quan đến công tác công tác vận động nhân dân đi dự sinh hoạt khu dân cư, thôn, tổ dân phố; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết các thủ tục hành chính; giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân;... qua đó, đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền như mô hình “Chính quyền của Nhân dân, vì Nhân dân; công sở phục vụ Nhân dân”; “Ngày lắng nghe dân nói”...

Mô hình liên quan đến công tác môi trường, nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, “4 đúng, 4 phải, 3 sát”; “5 không, 3 có, 3 sạch”: là mô hình được 77 chi bộ cơ sở đăng ký, triển khai thực hiện, mô hình này gắn liền với đời sống nhân dân và mang lại hiệu quả cao. Qua triển khai, bước đầu đã góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường như mô hình: “Cụm chiến binh với trật tự an toàn giao thông Công trường bình yên”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”; “Đường thông hè thoáng”...

Mô hình gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị: Có 31 chi bộ cơ sở đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

mình; góp phần tăng cường hiệu quả, chất lượng công việc. Trong đó, có một số mô hình nổi bật như: “Làm theo trách nhiệm nêu gương hành động”, “Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại trung tâm hành chính công”...

Mô hình về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ: đây là các mô hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia trong công tác phòng, chống tội phạm; giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về sinh sống tại địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Có 11 mô hình, tiêu biểu như: “Tiếp sức hoàn lương”, “Cựu chiến binh, cựu Quân nhân với an ninh trật tự”, “Tổ dân cư tự quản”, “Bóng điện an ninh”... góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, công tác nhân rộng và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị khen thưởng và nhân rộng điển hình “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*” gắn với sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; qua đó, đã khen thưởng cho 37 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu cấp thành phố và đề nghị Tỉnh biểu dương, khen thưởng cho 07 tập thể, 07 cá nhân. Việc xây dựng và nhân rộng kịp thời những tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động

góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức ra mắt “Câu lạc bộ học tập và làm theo lời Bác” với 46 thành viên. Phát hành ấn phẩm “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu của thành phố Quảng Ngãi trong học tập và làm theo lời Bác” (2017 – 2019) nhằm ghi lại những việc làm thiết thực đã được các cấp biểu dương, khen thưởng để giới thiệu, tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy những kết quả đạt được góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thời gian đến, thành phố tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Thứ nhất: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình, những cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân điển hình, các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng chuyên mục, tin, bài để nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở. Phối hợp tạo điều kiện khuyến khích các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, triển lãm ảnh...trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng các tin, bài tuyên truyền gương điển hình “*người tốt, việc tốt*” làm theo Bác.



- Thứ hai, các cấp ủy đảng, chính quyền tạo môi trường thuận lợi để phát huy hiệu quả các mô hình đang triển khai thực hiện trên địa bàn; chú trọng xây dựng những mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

- Thứ ba phát huy hiệu quả hoạt động “Câu lạc bộ học tập và làm theo lời Bác” của thành phố Quảng Ngãi, tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi giữa các huyện, thành phố; qua đó phát huy hơn nữa những việc làm hay, có hiệu quả của các tập thể, cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

- Thứ tư tổ chức các hội nghị chuyên đề để đánh giá kết quả triển khai thực hiện một số mô hình trên địa bàn trong thời gian qua. Qua đó nhân rộng một số mô hình điển hình, những cách làm hay, hiệu quả đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Thứ năm tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình, công tác tuyên truyền, ở địa phương, đơn vị; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác.

# TUỔI TRẺ QUẢNG NGÃI TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG, LÀM THEO 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẶN DÒ THANH NIÊN

*\* Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi*

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm, hy vọng đối với thế hệ trẻ, trong “*Thư gửi thanh niên*” năm 1965, Người đã gửi gắm 5 điều:

*Một là:* Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng "trung với nước hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng". Không sợ gian khổ hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

*Hai là:* Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể của nhân dân, tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

*Ba là:* Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng tự mãn, chống lãng phí xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

*Bốn là:* Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

*Năm là:* Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

Thực hiện tâm huyết của Bác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Hội của Thanh niên luôn xem những điều Bác dạy là “kim chỉ nam” trở thành hoạt động sôi nổi để đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 4 năm triển khai Chỉ thị 05, các cấp bộ đoàn đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ đoàn, hội, đội, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác, sinh hoạt hàng ngày. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi trong thời kỳ mới*”, xây dựng những tiêu chí, chuẩn mực, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thanh niên hướng đến. Việc nêu gương người tốt, việc tốt nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện trong mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Nội dung giáo dục tinh thần tình nguyện, ý thức vì cộng đồng được triển khai hiệu quả.

Trong đó, cán bộ đoàn thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia buổi trưa và trong giờ hành chính các

ngày làm việc; tính tự chịu trách nhiệm với công việc, gần gũi với thanh thiếu nhi được nâng lên; cán bộ đoàn ngày càng sát với cơ sở, thực hiện tốt chủ trương “1+2”; tham mưu các nội dung sát với tình hình thực tiễn các địa phương, đơn vị. Từ đó, hình thành những giá trị đạo đức, cụ thể như: Trung thành, kỷ luật, đoàn kết; dũng cảm, xung kích, tình nguyện; trí tuệ, sáng tạo; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ (*đối với thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng*). Lập công vì an ninh Tổ quốc (*đối với thanh niên Công an*). Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; tận tụy; cầu thị; sáng tạo (*đối với thanh niên công chức, viên chức*). Giỏi nghề, sáng tạo, tiết kiệm, kỷ luật (*đối với thanh niên công nhân*). Vượt khó; sản xuất, kinh doanh giỏi; tự tin, cầu thị; vì cộng đồng; đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương (*đối với thanh niên nông thôn*). Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt (*đối với thanh niên sinh viên*). Rèn luyện thái độ nghề nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp, rèn luyện kỷ luật lao động (*đối với thanh niên học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề*). Có tri thức phổ thông, có kỹ năng thực hành xã hội, có định hướng nghề nghiệp, có kiến thức pháp luật (*đối với thanh niên học sinh trung học phổ thông*); Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; giữ gìn vệ sinh thật tốt; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm (*đối với thiếu niên, nhi đồng*).

Sau khi có chỉ đạo, triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên được nâng lên với nhiều hoạt động được triển khai: Tổ chức Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ tại 14/14 huyện, thành đoàn. Thông qua đợt hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ giúp cho đội viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó hình thành nếp sống đẹp, sống có ích cho gia đình, xã hội. Các hoạt động như ngày hội Đọc sách; Phát thanh Măng non vào các giờ ra chơi giữa giờ; hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” tiêu biểu như Huyện đoàn Minh Long, Huyện đoàn Nghĩa Hành, Huyện đoàn Mộ Đức... tổ chức được nhiều thanh thiếu niên hưởng ứng. Các trường THPT, THCS, cao đẳng, đại học tổ chức phát thanh kể về mẫu chuyện về Bác, gương người tốt, việc tốt tại ký túc xá, giảng đường, các tụ điểm công cộng; thực hiện mô hình “Tủ sách làm theo lời Bác”.

Đặc biệt, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh hướng dẫn Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” hằng năm và đạt giải cao ở cuộc thi được tổ chức lần thứ 2 năm 2017. Cụ thể kết quả cá nhân đạt 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba và 16 cá nhân lọt vào vòng chung kết toàn quốc; về tập thể đạt giải nhất cụm, giải nhất khu vực miền trung và giải ba toàn quốc; trường Đại

học Phạm Văn Đồng đạt giải đơn vị có số lượng thí sinh tham gia cao nhất cả nước.

Công tác tuyên truyền được các cấp đoàn chú trọng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05. Đơn cử Đoàn trường Đại học Tài chính - Kế toán tổ chức phát thanh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thứ 5, 6 hàng tuần tại các giảng đường, ký túc xá, căng tin; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi duy trì mô hình sinh hoạt “Mỗi tuần một câu chuyện về Hồ Chí Minh và tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào *“Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”*; Buổi chào cờ đầu tuần mỗi tháng gắn với triển khai mẫu chuyện về Bác là việc làm thường xuyên của Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Bình Sơn, Huyện đoàn Mộ Đức, Chi đoàn Sở Nội vụ....

Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động, Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn, trang fanpage của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc (trừ các đơn vị lực lượng vũ trang) thành lập trang fanpage giới thiệu gương thanh niên tiêu biểu, mô hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo lời Bác trên chuyên trang “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần câu chuyện đẹp trên mạng xã hội” đã tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt

đẹp trong cuộc sống. Các cấp bộ đoàn thường xuyên tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác để nhân rộng cho các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên học tập... Tính từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 55 bài bài viết về gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác được đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Công văn số 3818-CV/TĐTN-TG ngày 15/7/2017 “V/v triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị” đã có nhiều mô hình được phát huy và nhân rộng như: Mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, mô hình “Gửi tiết kiệm, trao yêu thương” tại Chi đoàn Báo Quảng Ngãi, mô hình này cũng đã được Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018. Có thể kể đến như mô hình “Ly cà phê 30 ngàn” triển khai ở Đoàn xã Bình Thạnh (Bình Sơn), Đoàn xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi). Thực tế ly cà phê chỉ có giá 10 ngàn đồng, 20 ngàn đồng còn lại sẽ được tiết kiệm tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội. Hay như mô hình “Lấy công tác chuyên môn làm tình nguyện phục vụ nhân dân, phục vụ cộng đồng” được Đoàn Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Ngãi triển khai đầu tiên vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật và nhân rộng trong khối thanh niên công chức, viên chức. Việc triển khai hiệu quả các mô hình này đã

tạo hiệu ứng, sự lan tỏa lớn mạnh trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Được nhân dân đồng tình ủng hộ, các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tại các đợt hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ của quê hương, đất nước như Bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh), Trường Dục Thanh (tỉnh Bình Thuận), Làng Sen quê Bác (tỉnh Nghệ An)..., Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai gắn với việc tuyên dương Những tấm gương bình dị mà cao quý. Tính từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 29 mô hình và 64 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... Đặc biệt, năm 2017, 2018 tuổi trẻ Quảng Ngãi vinh dự có 01 tập thể và 04 cá nhân được Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên dương “Những tấm gương bình dị và cao quý”.

Tại cơ quan Tỉnh đoàn, gắn với các sinh hoạt chi bộ, chi đoàn định kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên thảo luận, liên hệ với thực tiễn và đề ra biện pháp khắc phục. Lãnh đạo Cơ quan Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức đối thoại với công đoàn, chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, qua đó kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan Tỉnh đoàn. Đây cũng là nội dung quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.



Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có sự chuyển biến tích cực đối với các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, hình thành thể hệ cán bộ đoàn trưởng thành hơn về mặt nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ dám làm, có uy tín trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của một số cơ sở đoàn chưa được thường xuyên, liên tục; còn lúng túng trong việc xác định nội dung, cách làm, tiêu chí cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn.

Để khắc phục điều này, trong thời gian đến Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhấn mạnh tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lẽ lối, tác phong cán bộ đoàn.

Chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc. Tăng cường tuyên dương, nêu gương điển hình tiên tiến,

người tốt, việc tốt; tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục thanh thiếu nhi.

Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, coi trọng công tác cán bộ đoàn, đào tạo đội ngũ kế cận của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tiên phong, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”./.

# MỘT SỐ CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRÊN ĐỊA BÀN MỘ ĐỨC

*\* Huyện ủy Mộ Đức*

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo lời Bác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở tình hình thực tế của huyện và qua bàn bạc, thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất lựa chọn 04 mô hình để chỉ đạo triển khai trên toàn huyện. Trong 4 mô hình đó thì có 02 mô hình mới: đó là mô hình “*Tiết kiệm làm theo Bác*”, và mô hình “*Các cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững*” cùng với 02 mô hình tiếp tục chỉ đạo thực hiện, nhân rộng: đó là mô hình “*Tuyên truyền ở khu dân cư*” và mô hình “*Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố*”. Để thực hiện tốt các mô hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBND huyện nhằm theo dõi, đôn đốc trong quá trình triển khai, thực hiện. Vì vậy, từ ngày thực hiện mô hình đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc đã ban hành 18 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình có hiệu quả.

Về mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác”: đã vận động mỗi đảng viên, hàng tháng thực hành tiết kiệm đóng góp từ 1.000 đồng trở lên để giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Đối với đảng bộ xã, thị trấn tùy theo điều kiện và tình hình thực tế của từng chi bộ để huy động phù hợp. Đảng ủy xã, thị trấn bàn bạc thống nhất, chỉ đạo việc lập quỹ, quản lý và sử dụng quỹ trong phạm vi từng chi bộ ở đơn vị mình. Các chi bộ còn lại thì lập quỹ riêng hoặc phối hợp lập quỹ chung là do cấp ủy trao đổi thống nhất để thực hiện. Riêng đối với đảng viên được miễn sinh hoạt, miễn đóng đảng phí thực hiện theo tinh thần tự nguyện.

Đối với chi bộ, đảng bộ cơ quan: Các đơn vị lập một quỹ riêng (Đảng bộ cơ quan; Khối Đảng; Khối Dân vận). Các chi bộ còn lại do số lượng đảng viên ít nên có thể tự liên kết, thống nhất lập quỹ chung trên cơ sở bàn bạc, thống nhất mức đóng góp xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ sao cho phù hợp.

Kết quả: Tính đến hết tháng 3/2020, tổng số tiền đảng viên trên toàn huyện tiết kiệm được trên 576 triệu đồng. Từ số tiền đã tiết kiệm, các cấp ủy đảng đã kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ cho 283 đảng viên ốm đau, rủi ro hoạn nạn và có hoàn cảnh thật sự khó khăn với tổng số tiền trên 240 triệu đồng. Qua đó đã góp phần gắn kết tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn và nâng cao được tính đoàn kết trong Đảng.

*Về mô hình “Các cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững”*: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình này. Các cơ quan chức năng liên quan thì tham mưu xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng cho các hộ thoát nghèo theo đúng quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện phân loại số hộ nghèo do địa phương quản lý và tìm ra các nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, từ đó có cơ sở để xây dựng phương án hỗ trợ cho các hộ nghèo một cách hợp lý. Kết quả, toàn huyện đã huy động được gần 300 triệu đồng và đã hỗ trợ cho 22 gia đình thoát nghèo bền vững. UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình và kịp thời động viên khen thưởng cho 06 tập thể và 20/22 gia đình có thành tích trong công tác thoát nghèo bền vững.

*Về mô hình “Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố”*: Mô hình này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện từ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhân rộng thực hiện cho đến nay. Từng nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản phân công các đồng chí Huyện ủy viên tham dự họp chi bộ trực thuộc Đảng ủy nơi các đồng chí phụ trách địa bàn và nơi cư trú. Theo quy định, ít nhất mỗi quý các đồng chí Huyện ủy viên phải tham dự họp với chi bộ một lần; qua dự họp, các đồng chí kịp thời chỉ đạo quán triệt chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của huyện và địa phương, đặc biệt

là nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến, đề xuất, những bức xúc, khó khăn, nổi cộm tại cơ sở để kịp thời phản ánh, báo cáo cho Thường trực Huyện ủy có hướng chỉ đạo, giải quyết. Mô hình này, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Cơ quan UBKT – Thanh tra huyện trực tiếp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo định kỳ.

*Về mô hình “Tuyên truyền ở khu dân cư”*: Mô hình này được thực hiện từ năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện và giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ngành như: Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Mặt trận và các hội đoàn thể huyện, Trung tâm Y tế huyện,... và các địa phương biên soạn và phát hành “Tài liệu phục vụ sinh hoạt nhân dân ở Khu dân cư”, mỗi quý phát hành 01 tài liệu sinh hoạt; đồng thời, hàng năm Ban Tuyên giáo là cơ quan trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài liệu sinh hoạt nói trên.

Sau khi tài liệu sinh hoạt khu dân cư được phát hành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhân sao tài liệu gửi đến Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến thôn, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền vào ngày sinh hoạt định kỳ hàng quý và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm. Qua đó, tuyên truyền đến người dân trong toàn huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội; chăm sóc sức khỏe cho người dân; bảo hiểm y tế

hộ gia đình; giới thiệu các mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình trong sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh để nâng cao nhận thức trong nhân dân trên nhiều lĩnh vực, nâng cao cảnh giác để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng...

Qua chỉ đạo thực hiện các mô hình trên, một số đơn vị đăng ký thêm nhiều mô hình liên quan để thực hiện, như: công an huyện với 5 mô hình học tập làm theo Bác; Huyện đoàn nhiều mô hình thiết thực nuôi heo đất, rửa xe gây quỹ, thu gom phân loại rác thải tạo quỹ và nhiều mô hình khác; Hội Nông dân huyện với mô hình “Tiếp sức đến trường”, nhận giúp đỡ liên tục các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt Hội chữ thập đỏ huyện đăng ký và thực hiện 5 mô hình tạo quỹ giúp đỡ người nghèo, hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo góp phần tích cực thực hiện chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Mặt trận và các Hội đoàn thể phát động xây dựng 371 mô hình dân vận khéo, trong đó có 347 mô hình tập thể và 24 mô hình cá nhân trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị...

*Tuy nhiên:* Việc triển khai 04 mô hình thực hiện Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ chỉ đạo trực tiếp, thực hiện một cách đồng bộ và rộng khắp trên toàn huyện, nhưng số lượng mô hình còn ít so với gợi ý của tỉnh; quy mô một số mô hình thực hiện như “*tiết kiệm làm theo Bác*” chủ yếu tinh thần tự nguyện, nên số tiền tiết

kiệm để hỗ trợ cho đảng viên đặc biệt khó khăn ở từng chi bộ không lớn, chủ yếu hỗ trợ và động viên tinh thần cho đảng viên; đối với mô hình “*Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố*” có nhiều đồng chí sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, nhưng vẫn còn một số ít đồng chí chưa thực hiện đúng mỗi quý 1 lần theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; mô hình “*Tuyên truyền ở khu dân cư*” hiệu quả chưa cao bởi một số chi, tổ hội và khu dân sinh hoạt không đều, nhiều nơi tỷ lệ người dân tham dự họp còn thấp nên việc tuyên truyền trực tiếp tại các kỳ sinh hoạt khu dân cư ở một số địa phương chưa phát huy hiệu quả, chủ yếu tài liệu được tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở và tại các kỳ họp, sinh hoạt của Mặt trận và các hội đoàn thể xã, thôn.

Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm và cách làm trong thời gian tới như sau:

- Các mô hình phải hết sức thiết thực và linh hoạt, bám sát vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trước hết phải phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân, nâng cao nhận thức trong nhân dân trên nhiều lĩnh vực, nâng cao cảnh giác để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng, cảnh giác trước các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

- Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai thực hiện và để các mô hình đó được triển khai, nhân rộng và thấm sâu vào đời



sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong công tác tuyên truyền, cần chú trọng việc nêu gương, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện các mô hình để lan tỏa được nhiều hành động cao đẹp để mọi người học tập và làm theo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin, gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và Đảng với Nhân dân.

- Thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi, đánh giá kết quả mô hình thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, đơn vị, rút ra những bài học kinh nghiệm và cách làm hay, sáng tạo, khắc phục những hạn chế, vướng mắc để nhân rộng những mô hình tiêu biểu rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

**GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NHÂN RỘNG NHỮNG MÔ  
HÌNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU  
DƯƠNG, KHEN THƯỞNG**

*\*Huyện ủy Nghĩa Hành*

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm; xác định chủ điểm theo từng quý, hướng dẫn cho các chi, đảng bộ cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt chuyên đề. Triển khai cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động làm

theo. Qua đó, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ban hành quyết định về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, được nhân dân đánh giá cao.

Cấp ủy cơ sở tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, mặt trận và các hội đoàn thể. Triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy đảng với nhân dân từ huyện đến cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn được chú trọng.

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 4 năm qua của huyện Nghĩa Hành đạt được nhiều kết quả.

Đề góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, xem đây là một trong những cách thức, biện pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã chỉ đạo mỗi chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký thực hiện ít nhất 1 mô hình phù hợp, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ các mô hình, việc làm cụ thể đó, 2 năm 2017, 2018, UBND huyện khen thưởng 20 tập thể, 41 cá nhân; đề nghị tỉnh khen 02 tập thể, 03 cá nhân; năm 2019 huyện xét biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, 06 cá nhân và đề nghị tỉnh khen 01 tập thể.

Hầu hết những tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng đều được duy trì, phát huy hiệu quả; nhiều thôn, xóm, khu dân cư tự giác học tập, làm theo; huy động, đóng góp xây dựng nhiều tuyến đường bê tông nông thôn, thấp sáng đường quê, thu gom rác thải, giữ vệ sinh môi trường; hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, hộ nghèo, người già cả, neo đơn, các gia đình, trẻ em có

hoàn cảnh khó khăn. Một số mô hình tiêu biểu như: *Thầy giáo Trần Quang*, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh đã vận động các tổ chức và cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ, trao tặng 15 con bò giống cho phụ huynh học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng hàng trăm suất học bổng và trên 200 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo; nuôi và chăm sóc 3 em học sinh mồ côi cha mẹ, không còn ai nương. *Bà Trương Thị Thu Cúc*, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Hành Minh, là một nhà giáo tận tâm yêu nghề và giàu lòng nhân ái. Bà nhận thấy một số cháu khuyết tật, bị thiếu năng trí tuệ, không có cơ hội được học tập, khó có điều kiện hòa nhập cộng đồng và hầu hết các gia đình các cháu đều thuộc diện hộ nghèo, có cháu mồ côi rất sớm nên đã vận động mở “Lớp học tình thương” dành cho trẻ khuyết tật. *Em Nguyễn Tấn Trãi*, học sinh nghèo vượt khó và tham gia hoạt động thiện nguyện trong vai trò Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ "Dấu ấn trái tim" thuộc Hội LHTN huyện Nghĩa Hành. Ủy ban MTTQVN xã Hành Đức với mô hình “Chung sức giúp đỡ, chăm sóc hộ nghèo, người già neo đơn”; vận động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kinh phí cho 4 gia đình đặc biệt khó khăn; 01 cháu học trung cấp chuyên nghiệp; trao 20 suất quà cho người neo đơn; năm 2019-2020 đã vận động ủng hộ xây dựng 8 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng/01 căn. Đảng ủy Quận sự huyện thực hiện mô hình “Vườn rau đại đoàn kết” tại thôn Trũng kè 1 xã Hành Tín Tây, “Nồi cơm nghĩa tình và xuất cơm nghĩa tình” tại Trung tâm Y tế

huyện và Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. *Đảng ủy Công an huyện* thực hiện mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” để gây quỹ giúp đỡ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an; mô hình cấp CMND tại nhà cho các đối tượng là người già yếu, ốm đau, bệnh tật”...cùng nhiều địa phương, đơn vị khác với hàng trăm mô hình thiết thực.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành đã thành lập Câu Lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác” với 73 thành viên gồm có 23 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy bình chọn, biểu dương tham gia. Thông qua hoạt động của Câu Lạc bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội.

Xây dựng và nhân rộng mô hình là một nội dung quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Quán triệt đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Nghĩa Hành đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian đến như sau:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên

chức, hội viên và nhân dân. Căn cứ từng chuyên đề cụ thể hàng năm, mỗi tập thể, cá nhân tùy theo đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể để lựa chọn, đăng ký những việc, những mô hình “làm theo” sát thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đưa tin các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và tình hình thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức trực quan, tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, công thông tin điện tử huyện và bản tin nội bộ của Huyện ủy nhằm động viên, khích lệ những cá nhân, tập thể có tấm lòng, có hành động, việc làm cao quý tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình để lan tỏa trong nhân dân.

- Tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn. Nhất là tập trung chỉ đạo hoạt động của Câu Lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức liên kết các tập thể, cá nhân đã có những loại hình hoạt động tương đồng để có sự hỗ trợ, cùng chia sẻ, hợp tác trong quá trình thực hiện, phát huy hiệu quả cao hơn.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phổ biến, nhân rộng hoạt động của các mô hình trong Câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác”; đề xuất, tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu ở các cấp.



# XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH- GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

*\*Đảng ủy Công an tỉnh*

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, Người đã hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Người để lại cho chúng ta tài sản vô giá là tư tưởng, đạo đức và phong cách trong sáng, mẫu mực, cao đẹp. Học tập và làm theo Bác là vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta.

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành 24 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; xem đây là nội dung quan trọng, bắt buộc, song hành cùng công tác xây

dựng Đảng, xây dựng lực lượng và nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nghiêm túc. Ngay sau tổ chức quán triệt, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cam kết, xây dựng kế hoạch làm theo Bác; bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng. Tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức người chiến sĩ Công an; thực hiện quy định nêu gương, xác định nội dung đột phá, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; sơ kết, biểu dương, khen thưởng.

Xác định việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, kịp thời ban hành các kế hoạch tuyên truyền, tổ chức

nêu gương, biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; đề ra đối tượng, tiêu chí, các bước tiến hành và lộ trình khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tập thể, cá nhân “điển hình tiên tiến toàn diện” và “điển hình tiên tiến từng mặt”. Tổ chức Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về Chỉ thị số 05, học tập các chuyên đề hằng năm và sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký nội dung, phần việc học tập và làm theo Bác. Thực hiện các nội dung cam kết, kế hoạch học tập và làm theo Bác; phát hiện các nhân tố tích cực để có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

Các chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh đã tích cực hưởng ứng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến “Tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo Bác; đã xây dựng, duy trì hoạt động 41 mô hình thực hiện Chỉ thị số 05. Qua đó, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; xuất hiện

hiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tận tụy, sáng tạo trong công việc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tổ chức đảng được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Qua các đợt sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Điển hình như: Mô hình “*Gần dân, sát việc trong công tác cấp chứng minh nhân dân*” của Chi bộ Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CMND, căn cước công dân (Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội). Trong năm 2019 đã phối hợp với Bưu điện chuyển phát nhanh CMND cho người dân; tổ chức 32 lượt cấp CMND tại bệnh viện và nhà riêng cho những người đau ốm, già yếu, tàn tật. Cấp CMND lưu động tại các trường THPT cho 1.257 học sinh, 82 trường hợp là người dân tộc thiểu số ở miền núi. Giải quyết nhanh CMND cho 65 trường hợp để đi khám chữa bệnh, chuyển nhượng, thừa kế và các giao dịch dân sự khác. Chỉ tính riêng việc thực hiện chuyển phát nhanh CMND đến tận tay người dân đã tiết

kiệm khoảng 12.200 lượt đi lại, 244.000.000đ chi phí đi lại; tiết kiệm 8.800 giờ và giảm lượt phương tiện tham gia giao thông... Mô hình “*Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc*” của Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay tại 04 xã thuộc thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn với 26 tổ, 104 tàu, hơn 850 ngư dân tham gia; cán bộ, đảng viên của Chi bộ thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức hơn 20 đợt tuyên truyền pháp luật, tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các xã tham gia mô hình; tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân khó khăn, gặp nạn trên biển, học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền khoảng 190 triệu đồng, tiếp thêm tinh thần, sức mạnh, củng cố niềm tin và động lực để ngư dân quyết tâm, an tâm bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; ngư dân đã chủ động cung cấp cho đơn vị hàng trăm tin có giá trị về tình hình sản xuất trên biển, tình hình tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, các tổ chức, cá nhân đưa tàu và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, việc sử dụng thuốc nổ, xung điện để khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản.... Mô hình Câu lạc bộ “*Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh*”: Với thông điệp “*Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống*”, từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ có 250 đoàn viên tham gia 08 đợt hiến máu với hơn 1.200 đơn vị

máu; 100 lượt đoàn viên tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu cho trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện sản nhi tỉnh... được các bệnh viện và Tỉnh đoàn ghi nhận, đánh giá cao.

Để tuyên truyền, động viên, tôn vinh những “Tấm gương bình dị mà cao quý”, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức nhiều biện pháp để tuyên truyền, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác, như: Tổ chức 02 hội nghị, 01 Lễ biếu dương, khen thưởng “Gương bình dị mà cao quý”; định kỳ hằng quý thông báo gương “Người tốt, việc tốt”; đăng bài về điển hình tiên tiến trên Đặc san Xuân hằng năm của Công an tỉnh; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên chuyên mục “An ninh Quảng Ngãi”, chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” phát trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, chuyên trang “An ninh, trật tự” trên Báo Quảng Ngãi; truyền hình CAND đăng tải 48 tin, bài, phóng sự về điển hình tiên tiến của lực lượng Công an tỉnh trong học tập, làm theo Bác; từ mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” xây dựng thành tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình Công an nhân dân và đạt Huy chương Vàng.

Có thể nói, việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là “Tấm gương bình dị mà cao quý” trong học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể quần chúng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong Công an tỉnh, đây là những nhân tố tích cực tạo động lực, đòn bẩy để đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Điển hình như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát kinh tế, Trại Tạm giam, Đại tá Nguyễn Hùng Vinh (Phòng Cảnh sát kinh tế), Trung tá Trần Quốc Huy (Phòng Tham mưu), Thiếu tá Phạm Minh Lục (Phòng Công tác đảng và công tác chính trị), được Bộ Công an tặng Bằng khen trong sơ kết 2 năm, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đặc biệt là gương dũng cảm hy sinh cứu người bị đuối nước của Thượng sĩ Lê Chí Phước - Chiến sĩ, Phòng Cảnh sát cơ động được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Các điển hình tiên tiến đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, là gương sáng để các đơn vị, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh học tập, noi theo.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc xây dựng, nhân rộng “Tám gương bình dị mà cao quý” như lời dạy của Người “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện một số giải pháp sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; tổ chức cho tập thể, cá nhân tiếp tục đăng ký nội dung làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, từng vị trí công tác, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

*Thứ hai*, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ tiếp tục duy trì các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 hoạt động hiệu quả; đồng thời xây dựng các mô hình mới hướng đến các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; ý thức trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ; cải cách hành chính; tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của



Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; chung sức cùng cộng đồng, giúp đỡ đảng viên và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.

*Thứ ba*, xác định rõ hơn các tiêu chí điển hình của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; đồng thời thực hiện đồng bộ các khâu phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; đảm bảo việc xây dựng điển hình tiên tiến có tính bền vững, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, làm theo Bác, đưa việc làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm tự giác, thường xuyên ở mỗi đơn vị và từng cá nhân.

*Thứ tư*, tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác như: Tổ chức các buổi lễ, hội nghị lòng ghép biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; các cuộc thi kể chuyện, xây dựng tác phẩm truyền hình, văn nghệ về điển hình tiên tiến; duy trì thông báo gương “người tốt, việc tốt” trong Công an tỉnh theo định kỳ hàng quý để lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm việc quả, tôn vinh, nêu gương học tập các mô hình, điển hình tiên tiến./.

**TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NHÂN  
RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
BÁC ĐÃ ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GỢI Ý**  
*\*Huyện ủy Sơn Tịnh*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc biểu dương gương người tốt, việc tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nên khi đọc các báo hằng ngày, hễ có bài viết về người tốt, việc tốt Bác lấy bút đỏ khoanh vào và ghi lại: Tặng một huy hiệu của Bác cho người được nêu gương.

Người cho rằng: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có... Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Người nhân mạnh: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.

Chính vì vậy, bất cứ ai, dù trên cương vị nào, lứa tuổi nào, chỉ cần thật sự tự nguyện, đều có thể học tập và làm theo tấm gương của Bác để từng bước hoàn thiện tư cách, đạo đức của mình, để trở thành những công dân tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh luôn quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, đăng ký mô hình làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, có nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân như:

- Mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” của Trường Tiểu học Tịnh Trà. Thực hiện nội dung “4 đúng, 4 phải”, đơn vị đã rà soát, bổ sung nội quy, quy chế làm việc. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, người phụ trách và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân rõ ràng. Thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Các bộ phận và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện việc tiếp dân, giải quyết các hồ sơ hành chính phải minh bạch, tận tình, chính xác, gần gũi. Đối với nội dung “3 sát”, chi bộ đã chỉ đạo nhà trường, bộ phận chuyên môn, tổ công đoàn, giáo viên,... trong thực hiện nhiệm vụ cần phải đúng yêu cầu 3 sát (sát việc, sát học sinh, sát phụ huynh). Chỉ đạo giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm, nhất là vấn đề đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường, lạm thu trong ngân sách nhà trường, chất lượng giáo dục,... được học sinh, phụ huynh và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

- Mô hình “*Tiết kiệm làm theo lời Bác*” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Phong: Từ khi triển khai thực

hiện đến nay, mô hình đã tiết kiệm được 275 triệu đồng; vận động phụ nữ đóng góp số tiền 178 triệu đồng, giúp cho 25 hội viên mượn với số tiền 72,48 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình nhưng không tính lãi. Xây dựng 03 ngôi nhà tình thương cho 03 phụ nữ nghèo tại thôn Trường Thọ, Thố Lợi và Thố Long trị giá 150 triệu đồng. Tặng 02 con bò giống cho 02 hội viên, trị giá 20 triệu đồng. Tặng 05 sổ tiết kiệm với số tiền 33 triệu đồng. Từ những việc làm thiết thực đó đã đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho một số hội viên phụ nữ trong xã.

- Mô hình “không tổ chức tuần giáp năm báo hiếu, đám giỗ lớn, gây lãng phí, không phù hợp với thực tế hiện nay” của cán bộ và nhân dân thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp: Thực hiện mô hình, Chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động gia đình có người qua đời hạn chế tối đa việc rải vàng mã cũng như tiết kiệm trong việc ma chay, cúng giỗ, qua đó tiết kiệm được hàng chục triệu đồng cho mỗi gia đình. Đến nay, đã có 436 (100%) hộ dân trong thôn đăng ký thực hiện mô hình và bước đầu mô hình này đã lan tỏa ra một số địa phương khác trong huyện, trong tỉnh.

- Mô hình “*Xã hội học tập*” của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thọ: Thực hiện mô hình này lãnh đạo UBND xã Tịnh Thọ đã chỉ đạo Trung tâm Học tập cộng đồng phối hợp với các đoàn thể xã và trung tâm dạy nghề - Hỗ trợ nông dân tỉnh, Trường Cơ giới II đã mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên; phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn về kỹ thuật

sản xuất phòng trừ dịch bệnh ở các loại cây trồng cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng gia đình, dòng họ khuyến học. Đến nay, toàn xã có 21 dòng họ học tập; 33 cộng đồng học tập; 6 đơn vị học tập; 1.826 gia đình học tập đạt 81,7% và 2.791 hội viên khuyến học; đã vận động 975,5 triệu đồng, trong đó quỹ khuyến học xã 115,7 triệu đồng, quỹ các tổ chức khuyến học trực thuộc xã 819,8 triệu đồng. Có 75 lượt học sinh nhận học bổng của Hội cấp trên, 45 lượt sinh viên nhận học bổng khuyến học Phạm Văn Đồng và 122 lượt học sinh nhận học bổng trực tiếp từ các nhà hảo tâm và có 14.750 lượt học sinh khá, giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật được nhận học bổng và khen thưởng từ các dòng họ và các cấp hội trên địa bàn xã.

- Mô hình “*Dòng họ học tập*” của Dòng họ Nguyễn, xóm Mỹ Yên Đông, thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà. Để khích lệ tinh thần học tập của con cháu, Ban khuyến học của dòng họ Nguyễn đã tích cực vận động, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ. Hiện nay, quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ Nguyễn có trên 100.000.000 đồng. Vào dịp tết đến xuân về hằng năm, tại nhà thờ dòng họ lại diễn ra Lễ tuyên dương, khen thưởng cho con cháu có thành tích xuất sắc trong học tập với mức thưởng từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng.... Bằng nỗ lực của bản thân; tạo điều kiện, động viên của gia đình; giúp đỡ, khuyến khích của dòng họ, con cháu dòng họ Nguyễn thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà luôn có ý thức vươn lên, thi đua học tập

thành tài. Hiện nay, dòng họ Nguyễn có trên 100 hộ, khoảng 450 người, nhưng đã có 2 tiến sĩ; 4 thạc sĩ; trên 60 người có trình độ đại học, trong đó có 7 người là Bác sĩ, còn lại là kỹ sư và cử nhân; trên 100 người có trình độ cao đẳng, công nhân kỹ thuật lành nghề đã và đang có việc làm ổn định ở các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, đời sống kinh tế trong dòng họ rất vững vàng, khoảng 70% gia đình có mức sống khá trở lên, 30% có mức sống trung bình, dòng họ không có hộ nghèo.

Ngoài ra, còn một số mô hình tiêu biểu như: “Gần dân, sát việc”, hỗ trợ đến tận nhà người dân để làm chứng minh nhân dân của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an huyện và Công an 11 xã...; “Cắt tóc miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học và các Hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tàn tật, bị bệnh hiểm nghèo” của Hội Cựu chiến binh xã Tịnh Giang; “Thành lập bộ phận tư vấn, hướng dẫn cho nhân dân khi đến thực hiện các dịch vụ tại đơn vị” của Chi bộ Trung tâm Y tế huyện; “Đội thanh niên tiếp sức người bệnh” của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện; “Cơ quan giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân xã Tịnh Giang và Tịnh Đông ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - nông dân để sản xuất ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả” của Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; “Nồi cháo từ thiện” của Chi hội phụ nữ thôn Thọ Lộc Đông, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Hà; Câu lạc bộ ngân hàng

máu sống “Hãy gọi cho tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tịnh Sơn; “Những xuất com yêu thương” cấp phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tịnh của tập thể Ban giúp việc và đạo hữu Chùa Hòa Long, xã Tịnh Hà...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các mô hình theo Công văn số 2040-CV/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc nhân rộng những mô hình này còn gặp nhiều khó khăn. Việc đăng ký mô hình ở một số địa phương, đơn vị thì nhiều nhưng vẫn còn hình thức, chưa gắn với chức năng nhiệm vụ chuyên môn, chưa gắn với tình hình thực tế của địa phương. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng, thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác. Do vậy, kết quả thực hiện chưa rõ nét, chưa thật sự tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập và làm theo Bác. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình, mô hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức.

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình, những cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân điển hình, các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy cần chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây

dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình phù hợp, dễ thực hiện, tránh dàn trải, xác định lộ trình cụ thể và biện pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình đăng ký.

- Thứ hai, các cấp ủy đảng, chính quyền tạo môi trường thuận lợi để phát huy hiệu quả các mô hình đang triển khai thực hiện trên địa bàn, chú trọng xây dựng những mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác giảm nghèo, cải cách hành chính; xây dựng ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; mô hình khởi nghiệp, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân,..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

- Thứ ba, công tác triển khai thực hiện phải gắn với việc đánh giá kết quả những mô hình đã được gợi ý, chỉ đạo. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện các mô hình trên địa bàn để học hỏi kinh nghiệm triển khai đạt kết quả tốt. Qua đó, rút ra những mô hình phù hợp và cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng thực hiện.

- Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình, cũng như tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác để động viên khuyến khích và nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng./.



**TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NHÂN  
RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
BÁC ĐÃ ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GỢI Ý**  
*\*Thị ủy Đức Phổ*

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Công văn số 2040-CV/TU, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị, ngày 30/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy (*nay là Thị ủy Đức Phổ*) ban hành Công văn số 740-CV/HU về triển khai mô hình thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện ở cơ sở.

Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn 02 mô hình để triển khai thực hiện trên địa bàn và đạt được một số kết quả sau:

*Mô hình 01: “04 đúng, 04 phải, 03 sát”* (04 đúng: Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật; 04 phải: Phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn; 03 sát: Sát dân, sát việc, sát cơ sở)

Qua theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện mô hình “04 đúng, 04 phải, 03 sát” có trên 98% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn đăng ký thực hiện; có kế hoạch chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mô hình gắn với nhiệm vụ

được giao, nhất là người đứng đầu... Qua đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thi hành công vụ; hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, ngăn chặn tình trạng thờ ơ, vô trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt mô hình như:

UBND xã Phổ An, qua 02 năm thực hiện mô hình làm theo, các chỉ tiêu kinh tế của xã đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã và UBND thị xã giao, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, được nhân dân hài lòng và đánh giá cao.

Chi bộ Trường THCS Phổ Vinh (*thuộc Đảng bộ phường Phổ Vinh*) 100% cán bộ, giáo viên đăng ký những việc làm cụ thể để thực hiện mô hình “*4 đúng, 4 phải, 3 sát*”. Qua thực hiện mô hình, tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu trong công tác, tận tâm, tận lực với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, đoàn kết. Hằng năm, có từ 02 - 05 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến; công đoàn, chi đoàn đạt trong sạch, vững mạnh; Liên đội giữ vững Liên đội xuất sắc cấp Tỉnh 15

năm liền. Ngoài ra, trường còn đạt nhiều kết quả cao trong các hội thi, các chỉ tiêu, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và tăng bền vững.

*Mô hình 02:* “Mỗi đảng viên vận động ít nhất 02 hộ dân dự sinh hoạt khu dân cư; vận động ít nhất 01 hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi trường; tham gia giải thích cho người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của đảng, phát hiện và tham gia giải quyết bức xúc của nhân dân ở cơ sở”.

Qua triển khai thực hiện, có trên 95% đảng viên các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng bộ xã, phường tham gia đăng ký thực hiện. Từ khi triển khai mô hình, nhờ sự vận động, thuyết phục của các đảng viên, việc tham gia sinh hoạt khu dân cư, không đổ rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường của các hộ dân đã có bước chuyển biến tích cực.

Kết quả số lượng hộ dân tham gia dự họp các cuộc họp ở khu dân cư và ở thôn, tổ dân phố tăng hơn trước, một số nơi có số hộ dân tham gia sinh hoạt ở khu dân cư đạt trên 50%. Từ đó, nắm bắt được nhiều vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và trình bày những vấn đề bức xúc trong đời sống hằng ngày để các cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết. Mặt khác, qua triển khai thực hiện mô hình đã nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự gắn bó mật thiết

giữa đảng viên và quần chúng ở cơ sở, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Điển hình như Chi bộ thôn Vĩnh Xuân (*thuộc Đảng bộ xã Phổ Phong*) có 10 đồng chí đăng ký, vận động được 32 hộ dân ít tham gia sinh hoạt hoặc vẫn còn gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, hầu hết các hộ này đã tham gia sinh hoạt khu dân cư khá đầy đủ, hạn chế việc xả rác thải ra môi trường; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng cộng đồng, góp phần để thôn đạt chuẩn văn hoá trong 03 năm liền.

Ngoài 02 mô hình trên, một số cơ quan, đơn vị có mô hình riêng phù hợp, vận dụng linh hoạt các mô hình để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Công an thị xã Đức Phổ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “3 không, 3 nên” (không trề hện, không gây phiền hà, không để nhân dân đi lại nhiều lần; Nên vui vẻ khi tiếp xúc với nhân dân, nên xin lỗi dân khi sai, nên cảm ơn khi được dân tham gia đóng góp ý kiến). Tất cả cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải nêu cao văn hoá ứng xử khi giao tiếp với nhân dân, thực hiện nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân.

Ủy ban MTTQVN xã Phổ Hoà (*nay là phường Phổ Hòa*) với mô hình “Chăn ấm mùa đông”; qua 03 năm triển khai đã vận động được 50 chiếc chăn ấm, trị giá hơn 15 triệu đồng và 35 triệu đồng để trao tặng cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là

một mô hình mang đậm tính nhân văn sâu sắc, khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, xã hội.

Ban Chấp hành xã đoàn Phổ Thạnh (*nay là đoàn phường Phổ Thạnh*) đã nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng thường xuyên cho 01 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi và 01 cụ bà bị khuyết tật hai tay và hai chân, mỗi tháng 300.000 đồng; kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 04 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ thường xuyên mỗi trường hợp từ 400.000 đến 500.000đ/tháng; đóng góp kinh phí xây dựng công trình điện “Thắp sáng đường quê” ở thôn Đồng Vân (*nay là TDP Đồng Vân*) tổng chiều dài 2km với số tiền 50 triệu đồng.

Ngoài ra, còn nhiều mô hình linh hoạt, cụ thể, thiết thực khác đã góp phần cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Qua đó, tác động hiệu quả đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hoàn thành vượt mức kế hoạch và có tăng trưởng cao, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững.

Qua việc triển khai mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhiều đơn vị xác định được các vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung

giải quyết như: việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Đặc biệt là phương pháp lãnh đạo gần dân, sát dân, phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân đã tạo được bước chuyển biến rõ rệt, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn thị xã Đức Phổ còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện mô hình ở đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện các mô hình chưa rõ nét, chưa thật sự thúc đẩy phong trào học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy cơ sở chưa coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả và nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ mạnh dạn đề xuất cách thức nhân rộng mô hình trong thời gian tới như sau:

*Một là*, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên, cùng với đó là sự chủ động, sáng tạo quyết tâm

của các cấp ủy đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình.

*Hai là*, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trước hết là sự gương mẫu, tự giác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình và biện pháp thực hiện các mô hình thực hiện Chi thị 05 ở các địa phương, đơn vị.

*Ba là*, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong mô hình học tập và làm theo Bác để tiếp tục tạo sự lan toả trong toàn xã hội.

*Bốn là*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình học tập và làm Bác của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương với phương châm “*sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện*”./.

# TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TƠ

*\*Huyện ủy Ba Tơ*

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2040-CV/TU về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; để phù hợp với tình hình thực tế của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ ban hành văn bản gợi ý 8 mô hình để các địa phương, đơn vị trong huyện tham khảo, lựa chọn và áp dụng thực hiện. Từ đó, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể, các địa phương, đơn vị đã kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và “làm theo” Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, chống tư tưởng phô trương, hình thức. Vì vậy, qua thời gian triển khai thực hiện, đã xuất hiện một số mô hình đem lại hiệu quả bước đầu, làm cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định song song với việc duy trì các mô hình đã thực hiện, cần phải tiếp tục phát triển mô hình mới với cách làm phù hợp, sáng tạo thì việc học tập và làm theo Bác mới thật sự lan tỏa và trở thành việc làm



thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó đến nay, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện các mô hình hiện có. Đồng thời, khuyến khích thực hiện những mô hình ngoài gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến năm 2019, rút kinh nghiệm từ các năm trước, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng dàn trải, khuyến khích mỗi địa phương, đơn vị nên lựa chọn và đăng ký từ 01- 02 mô hình phù hợp để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng hiệu quả và ý nghĩa mang lại của mô hình.

Cùng với việc thường xuyên ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hàng năm trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trong đó chú ý nội dung “làm theo” Bác bằng việc thực hiện các mô hình. Ngoài ra, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện ở cơ sở. Mặt khác, thông qua Hội nghị biểu dương, khen thưởng hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy dành thời gian hợp lý để các tập thể, cá nhân thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xoay quanh vấn đề làm thế nào để lựa chọn mô hình thực hiện phù hợp, về cách thức và phương pháp thực hiện mô hình đạt hiệu quả.

Qua 03 năm triển khai thực hiện mô hình làm theo

Bác, toàn huyện đã có 561 lượt mô hình được các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Theo đó, hầu hết các địa phương, đơn vị trong huyện đã triển khai thực hiện một số mô hình mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực đã được biểu dương, khen thưởng cấp huyện và cấp tỉnh, như: mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác”, “Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo gương Bác”, “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, “Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới, chống bệnh hình thức, lãng phí”. Trong đó, mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác” và mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” được nhiều địa phương, đơn vị lựa chọn đã và đang thực hiện tại các thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn trong huyện, được nhân dân đánh giá cao.

Nét nổi bật của mô hình: “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” nhiều địa phương, đơn vị vận động tự nguyện đóng góp kinh phí, kết hợp huy động ngày công của cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân tham gia, đã tổ chức xây mới và sửa chữa nhiều nhà ở cho các hộ gia đình neo đơn, hộ nghèo, làm cầu tre qua suối, kê đá chống sạt lở, thu hoạch lúa cho nhân dân...; tổ chức trao hàng trăm suất quà (*trong đó có nhiều số tiết kiệm*) cho học sinh nghèo, mề côi giúp các em vươn lên trong học tập ...; mua và cấp cây, con giống,

hướng dẫn quy trình chăm sóc cây trồng, vật nuôi đối với một số hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhằm góp phần phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Tiêu biểu như: Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy xã Ba Khâm, Đoàn thị trấn Ba Tơ, Chi đoàn - Hội phụ nữ Công an huyện.

Bên cạnh, việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhiều cán bộ, đảng viên thực hiện tốt mô hình “Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo gương Bác”. Tiêu biểu như cô giáo Phùng Thị Mỹ Hạnh (GV trường TH & THCS Ba Giang) với nhiệt huyết trong công tác từ thiện, hoạt động vì cộng đồng, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, trong 02 năm (2017 - 2018), cô Hạnh đã vận động gần 750.000.000đ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất cho 02 điểm trường xã, tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... Trong xây dựng Nông thôn mới, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi... được nhiều địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt là nghĩa cử cao đẹp của ông Phạm Văn Mong (Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Ba Tô) tự nguyện hiến 1.800m<sup>2</sup> đất và cây cối, hoa màu, tài sản trên đất trị giá gần 200 triệu đồng nhưng không yêu cầu bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất.

Mô hình “gần dân, sát việc”, “4 đúng, 4 phải, 3 sát” cũng đã được nhiều địa phương, đơn vị thực hiện tạo

hiệu ứng tích cực, theo phương châm gần dân, sát việc, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng nông thôn miền núi ngày càng đổi mới và phát triển. Đồng thời, tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trong công việc, ý thức xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện còn những khó khăn, hạn chế:

- Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 nên chưa thật sự phát huy quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện; chưa coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài và chưa thật sự nêu gương trong việc thực hiện làm theo.

- Việc đăng ký và thực hiện mô hình thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hình thức; kết quả thực hiện chưa rõ nét, chưa thật sự thúc đẩy

phong trào học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền việc thực hiện các mô hình chưa được thường xuyên. Chưa chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình, mô hình chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới, xin chia sẻ một số kinh nghiệm sau:

*Một là*, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập và làm theo Bác.

*Hai là*, đề cao tính chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình phù hợp, dễ thực hiện, tránh dàn trải, xác định lộ trình cụ thể và biện pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

*Ba là*, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “trên trước, dưới sau”; học tập đi đôi với làm theo; chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

*Bốn là*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ sở gắn với xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện các mô hình với nhiều hình thức phong phú để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

*Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc, phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục./.*

# NHỮNG MÔ HÌNH TIÊU BIỂU, NỔI BẬT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC TRONG LỰC LƯỢNG VỮ TRANG NHÂN DÂN - GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG

*\*Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh*

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp tinh hoa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ thiêng liêng, vừa là tình cảm và lòng biết ơn vô hạn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công lao to lớn của Người.

Nhận thức rõ vấn đề trên, trong những năm qua Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 855 của Bộ Quốc phòng về phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ nhận thức đầy đủ nội dung ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển thành hành động, việc làm tích cực, ngày càng xuất hiện những gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong toàn LLVT tỉnh, đó là:

“*Nồi cơm nghĩa tình*” là mô hình sáng tạo được cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Minh Long thực hiện.

Cứ đều đặn vào trưa thứ 7 của 2 ngày tuần giữa tháng và cuối tháng, những bệnh nhân nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Minh Long đã nhận được những phần cơm trưa miễn phí. Những suất ăn với đủ các thành phần dinh dưỡng được đưa vào từng chiếc hộp để kịp chuyển đến Bệnh viện đa khoa Minh Long, phục vụ những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Với suy nghĩ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những công việc thiết thực, Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng ý tưởng xây dựng mô hình “nồi cơm nghĩa tình” phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo. Ý tưởng giàu lòng nhân ái đó nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các anh trong Đảng ủy-Ban Chỉ huy. Đơn vị đã vận động toàn thể cán bộ, chiến sỹ đóng góp tiền gây quỹ xây dựng mô hình. Số tiền nấu cơm hàng tháng do cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đóng góp. Mỗi quân nhân bình quân góp 50.000 đồng/người.

Do nguồn quỹ ít, nên thời gian đầu mỗi tháng các anh chỉ nấu được 1 lần (trị giá khoảng 1.000.000 đồng/lần) phục vụ cho từ 40- 60 bệnh nhân, chủ yếu là đối tượng bệnh nhân nghèo và những bệnh nhân nặng. Mô hình nồi cơm tình thương nhanh chóng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cùng với việc chỉ đạo duy trì mô hình nhân lên 2 lần/tháng. Ban Chỉ huy đã phát động, cán bộ



chiến sỹ cùng chung tay góp sức, tích cực tăng gia sản xuất, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp tiền duy trì mô hình trên, coi đó là một trong những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một phần cơm giá trị không lớn nhưng nó mang trong đó cả tấm lòng của những người lính, tấm lòng sẻ chia đầy nghĩa tình với đồng bào mình càng làm sáng lên truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên. Việc làm của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Minh Long góp phần xây dựng thể trận lòng dân trên địa bàn. Đó là hết lòng vì nhân dân phục vụ, quân với dân một ý chí. Từ mô hình này đến nay, các huyện Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Sơn Tây đã có mô hình nổi cháo tình thương, bữa cơm bệnh nhân nghèo, cho học sinh nghèo.

Phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng Nông thôn mới" của Ban CHQS huyện Bình Sơn. Từ năm 2010 đến nay, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy - UBND huyện Bình Sơn tổ chức triển

khai, thực hiện phong trào “LLVT tinh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố kiện toàn đội ngũ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự xã. Năm 2010 chỉ huy trưởng có 23/25 đồng chí , chỉ huy phó 7/26 đồng chí đến năm 2019 tăng lên 25/25 đồng chí chỉ huy trưởng, 100% là đảng viên; 14/26 đồng chí chỉ huy phó. Xây dựng lực lượng DQTV hằng năm bảo đảm chỉ tiêu 2.626 đ/c, đạt 1,3% so với dân số; tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 24,6%. Đăng ký, quản lý lực lượng DBĐV hằng năm và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Tham mưu tổ chức giúp nhân dân dọn vệ sinh thôn, xóm, nạo vét kênh mương phục vụ nước tưới cho hàng chục héct-a, phối hợp giúp dân làm đường giao thông nông thôn hàng ngàn ngày công. Tham mưu làm đường bê tông nông thôn tại xã Bình Minh có chiều dài 500m; tại Đồng Trung thuộc xã Bình Hòa dài 365m, trị giá 140 triệu đồng; tại thôn Châu me, xã Bình Châu dài 750m.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Giảm 01 hộ nghèo” đến nay giảm được 03 hộ, xây dựng 02 nhà đồng đội, 02 nhà tình nghĩa; 02 nhà

mái ấm tình thương; ủng hộ 12 triệu đồng xây dựng nhà cấp ủy; 15 triệu đồng xây dựng nhà đồng đội trong cụm thi đua 4 huyện đồng bằng ven biển. Tham mưu khảo sát, xây dựng 10 nhà tình nghĩa từ nguồn vốn của Ngân hàng BIDV hỗ trợ; nhận nuôi 01 Mẹ VNAH và cùng khối thi đua nội chính LLVT phụng dưỡng 01 Mẹ; đề nghị truy phong 02 Liệt sĩ, 03 thương binh, phong tặng 03 đơn vị và 04 cá nhân anh hùng LLVT, cất bốc, di dời hàng trăm mộ liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang; thăm và tặng quà cho 31 đối tượng chính sách mỗi phần quà trị giá 100.000- 400.000đ nhân các đợt huấn luyện; thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi em 600.000đ/quý... qua đó đã để lại ấn tượng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, Ban CHQS huyện Nghĩa Hành đã đạt được nhiều thành tích cụ thể như: Huy động hơn 5000 lượt cán bộ, chiến sĩ, (trong đó, lực lượng thường trực 315 lượt người, lực lượng DBĐV, DQTV 3685 lượt người) với 72 phương tiện các loại tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời hơn 4500 hộ vùng ngập lụt

lên vị trí an toàn, xây mới và sửa chữa 07 nhà dân, làm mới và sửa 9,5km đường giao thông nông thôn, nạo vét 5000m kênh mương nội đồng.

Phụng dưỡng 03 Mẹ VNAH 1.700.000 đồng/1 tháng. Thăm, tặng quà nhân các ngày lễ, tết hàng năm với số tiền 1,6 tỷ đồng. Giải quyết tốt chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290, 188, 142 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 814 đối tượng, đã chi trả gần 4 tỷ đồng; tiếp tục xét duyệt, thẩm định báo cáo cấp trên đề nghị chi trả theo Quyết định 49 đến nay là 2.705/3.381 hồ sơ, phối hợp quy tập 18 hài cốt liệt sĩ.

Kết quả giảm nghèo: Năm 2015-2019, Ban CHQS huyện đã hỗ trợ 08 con bò giống. Tặng sổ tiết kiệm và đồ dùng học tập cho các em đến trường, với số tiền: 65.000.000 đồng. Hiện nay, có 05 hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững. Xây dựng 08 nhà đồng đội, số tiền: 490.000.000đ; 07 nhà tình nghĩa, số tiền: 490.000.000đ.

Ngoài ra, còn thực hiện các mô hình: “Vườn rau đại đoàn kết” thu bình quân 250 kg rau xanh tặng bà con nhân dân trong thôn; “Nồi cơm nghĩa tình” thực hiện bình quân 140 suất/1tháng với mỗi suất trị giá khoảng

25.000 đồng; “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo” số tiền mỗi hộ từ 25-30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong toàn đơn vị để việc học Bác và làm theo Bác ngày càng được nhân rộng để luôn xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội cụ Hồ". Để làm được điều đó tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác, triển khai cho cán bộ, đảng viên viết tu dưỡng phấn đấu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thực chất, đầu tư hơn nữa cho các chuyên mục, chuyên trang của đơn vị về công tác tuyên truyền học tập và làm theo lời Bác.

Tăng cường phát hiện xây dựng, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, thiết thực hiệu quả triển khai trong toàn LLVT tỉnh.

Căn cứ tình hình, nhiệm vụ, các đơn vị cần chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời

Bác thật sự hiệu quả, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân thắm đượm, xứng danh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của nhân dân./.

# XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRONG HỘI VIÊN PHỤ NỮ NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN ĐẾN

*\*Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi*

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên, hàng năm. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổ chức học tập các chuyên đề theo chủ đề cho cán bộ Hội các cấp; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình, những tấm gương bình dị mà cao quý học tập và làm theo Bác bằng những việc làm theo thiết thực, hiệu quả và triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Để xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình, những tấm gương bình dị mà cao quý học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh nâng cao trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện Chỉ thị 05, chú trọng việc tuyên truyền đồng thời xây dựng, củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tại cơ sở. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức, trách

nhiệm, tham gia tích cực các phong trào thi đua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào thi đua và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những giải pháp tích cực đó là, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, chuyên đề của Hội, đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng và nhiệt tình tham gia học tập và làm theo Bác với nhiều mô hình thiết thực hiệu quả và có sức lan tỏa như: Mô hình “10 + 1”, “20 + 1” (10 người, 20 người giúp 01 người); “Hũ gạo tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo tại máy xay xát”, “Nuôi heo đất”, “Chung tay tạo cơ hội phát triển cho trẻ em nghèo”, “nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi”, “tặng sổ tiết kiệm cho PN nghèo”; “tổ thu gom phế liệu”, “Tổ dịch vụ nấu đảm tiệt”... Các cấp Hội thực hiện tiết kiệm trên 47,47 tỷ đồng, trên 38.604 kg gạo, giúp cho gần 11.660 lượt hội viên, phụ nữ khó khăn, hoạn nạn và trẻ em nghèo. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm tại chi, tổ Hội trên 147 tỷ đồng với trên 80% hội viên, phụ nữ tham gia; xét cho 76.737 lượt chị vay, mượn đầu tư



phát triển kinh tế gia đình. Vận động hơn 7 tỷ đồng giúp hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo. Trao 5.902 suất học bổng với gần 3,1 tỷ đồng cho học sinh nghèo, hiếu học. Xây dựng mới 167 mái ấm tình thương và sửa chữa 22 nhà với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng, nâng tổng số lên 462 mái ấm tình thương. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hiến 16.400m<sup>2</sup>, 43.797 ngày công, 3.125 bóng đèn để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, thắp sáng đường quê. Vận động hơn 60.200 lượt phụ nữ tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường, các đoạn đường tự quản, nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia trồng các loại cây ăn quả, trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường.

Qua đó có thể khẳng định rằng, một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là phong trào phụ nữ thực hiện mô hình tiết kiệm, mô hình giúp nhau thoát nghèo, mô hình từ thiện nhân đạo, các mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới ... đã trở thành điểm nhấn trong suốt thời gian qua và cùng với các phong trào, hoạt động Hội, tổ chức Hội phụ nữ ngày càng nâng cao uy tín, vai trò, trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt Hội.

Để vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm, trước hết khuyến khích, động viên cán bộ Hội các cấp gương mẫu đi đầu, vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hành tiết kiệm. Hướng dẫn tổ chức nhiều hoạt động tiết kiệm trong các chi, tổ hội phụ nữ. Vận động chị em tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa... chú trọng phát huy và nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm hay như tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng điện nước, chi tiêu mua sắm, sử dụng vật dụng gia đình, sử dụng lương thực, thực phẩm, việc cưới, việc tang, lễ hội, nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm...

Tại cơ sở đã huy động sự đóng góp của cán bộ, hội viên về vốn, đây là nguồn vốn linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có vốn sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, đã chủ động khai thác các nguồn vốn khác để giúp cho phụ nữ có vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình. Đồng thời, nhằm phát huy nguồn vốn có hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban Thường vụ đã tổ chức và chỉ đạo các huyện, thành Hội phối hợp tổ chức nhiều đợt tập huấn về áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi cho hội viên, phụ nữ. Tổ chức đào tạo nghề như: làm nhang quế, chổi đót, trồng hoa, làm nấm rơm, nữ công gia chánh chế biến các món ăn... và hướng dẫn hình thành các mô hình sau học nghề như: Tổ hợp tác nhang quế Trà Bồng, Tổ làm nấm rơm tại Mộ Đức, Tổ nấu đám tiệc tại Tư

Nghĩa, TPQN, Nghĩa Hành, Bình Sơn... Kết hợp từ nhiều giải pháp giúp phụ nữ nghèo... Do vậy, 4 năm qua đã giúp nhiều hội viên phụ nữ được thoát nghèo, góp phần đáng kể vào chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Từ những kết quả trên, trong những năm qua, nhiều mô hình, điển hình đã được các cấp Hội LHPN trong tỉnh giới thiệu với cấp ủy để bình chọn, biểu dương “những tấm gương bình dị mà cao quý học tập và làm theo Bác” và đề nghị các cấp khen thưởng, điển hình như Hội LHPN huyện Bình Sơn, Hội LHPN huyện Ba Tơ, Chi hội phụ nữ thôn Huy Mãng, xã Sơn Dung huyện Sơn Tây, Mô hình “Hũ gạo tình thương” tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Chi hội phụ nữ thôn Hóc Nhiêu, xã Thanh An huyện Minh Long, Chi hội phụ nữ thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh huyện Bình Sơn, Câu lạc “Nồi cháo từ thiện” của Hội LHPN xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh...và Sư Cô Thích Nữ Uyên Liên, Trụ trì Chùa Phổ Quang, Phường Quảng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi và Hồ Thị Hiền - Trà Hiệp, Trà Bồng... Với những kết quả đạt được, đến nay đã có 344 tập thể, cá nhân được huyện, tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Ở một số địa phương, cơ sở

việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thiếu chủ động, sáng tạo, chưa gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc nêu gương, tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình hay ở một số nơi chưa kịp thời, chưa nhân rộng mô hình ra diện rộng. Các mô hình làm theo của các cấp Hội, hội viên phụ nữ ở một số địa phương chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung ở mô hình tiết kiệm. Cán bộ Hội cơ sở nhiệt tình nhưng trình độ, năng lực nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động còn hạn chế nên chưa phát huy hết hiệu quả trong công tác vận động và việc triển khai các mô hình ở một số cơ sở gặp khó khăn.

Đề tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 và xây dựng, nhân rộng những tấm gương bình dị mà cao quý học tập và làm theo Bác trong hội viên, phụ nữ, trong thời gian đến, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

*Thứ nhất:* Việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 phải được quán triệt cụ thể, kịp thời, thường xuyên đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; phải bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và của cấp ủy. Trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

*Thứ hai:* Chỉ đạo các cấp Hội rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình; lưu ý những mô hình không hiệu quả không tiếp tục thực hiện. Duy trì, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu của địa phương. Giao chỉ tiêu cho cơ quan chuyên trách cấp huyện và mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một mô hình hiệu quả.

*Thứ ba:* Thường xuyên phát động phong trào thi đua, coi trọng công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nhân rộng, tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các gương điển hình “người tốt, việc tốt”, “những tấm gương bình dị mà cao quý” và tiếp tục thực hiện một số mô hình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi gợi ý như: Mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát”; mô hình “5 không, 3 có, 3 sạch”; 3 công chức giúp 1 hộ nghèo; mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo”, mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác”,....

*Thứ tư:* Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở và hàng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong các cấp Hội./.

# **XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC CỦA CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN - GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIẠN ĐẾN**

*\* Hội nông dân tỉnh*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Bác quan tâm đến gương người tốt, việc tốt một cách tỉ mỉ và cụ thể, chứ không chung chung, hình thức. Đồng thời muốn gương người tốt, việc tốt được nhân lên, trở thành một phong trào, được nhân dân cả nước hưởng ứng, học tập và làm theo. Bác nói "Lấy gương người tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục nhau... là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn". Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để phê phán cái xấu, cái ác. Trong phong trào nêu gương này, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm trước và Bác – Người đề xướng phong trào này đã trở thành một tấm gương sáng về đạo đức trong sáng cho các thế hệ cách mạng noi theo.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua,

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm phát động xây dựng, nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong hệ thống hội nông dân các cấp; việc “Học tập và làm theo Bác” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, hội viên nông dân. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến nay, hội nông dân các cấp đã xây dựng, nhân rộng được 154 mô hình; biểu dương, khen thưởng cho 45 tập thể và 77 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hàng năm.

Trong 154 mô hình được xây dựng, một số mô hình hoạt động hiệu quả đã được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo nhân rộng ở các cấp hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình là mô hình “hỗ trợ hội viên nông dân nghèo” được triển khai ở hội nông dân các xã Bình Long, Bình Tân Phú, Bình Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Mỹ, Bình Hiệp (huyện Bình Sơn); xã Nghĩa Dũng, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa An, phường Lê Hồng Phong, Nghĩa Chánh, Quảng Phú (Thành phố Quảng Ngãi); xã Long Sơn, Long Mai (huyện Minh Long); Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa. Bằng cách tổ chức văn nghệ gây quỹ và vận động sự đóng góp kinh phí từ hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm... Hội nông dân các xã của huyện Bình Sơn, Minh Long, Tư Nghĩa đã thực hiện hỗ trợ bằng tiền mặt từ 200.000đ-

260.000đ/tháng cho các hộ hội viên nông dân nghèo. Hội nông dân các đơn vị của thành phố Quảng Ngãi thì dùng kinh phí vận động được mua con giống, cây giống hỗ trợ nông dân có phương tiện sản xuất, vượt qua khó khăn. Tổng kinh phí vận động thực hiện mô hình này ở các địa phương trên 150 triệu đồng, hỗ trợ cho trên 50 lượt hội viên nông dân nghèo, gặp hoạn nạn khó khăn trong cuộc sống.

Mô hình “Nông dân với cách đồng xanh, sạch, đẹp” của hội nông dân huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi.... Bằng cách vận động hội viên, nông dân đóng góp kinh phí mua công bi xi măng đặt ở các cánh đồng để thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, hàng tháng thực hiện xử lý, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn, tránh tình trạng vớt rác bừa bãi trên các kênh mương. Đến nay, toàn tỉnh có 32 xã xây dựng mô hình này, với hàng ngàn công bi được đặt trên khắp các cánh đồng (ở huyện Bình Sơn có 10 xã, huyện Mộ Đức có 4 xã, huyện Tư Nghĩa có 02 xã, thành phố Quảng Ngãi có 04 xã, Nghĩa Hành có 12 xã, Đức Phổ có 4 xã).

Hiện nay, 02 mô hình này đang tiếp tục được nhân rộng, tạo sự lan tỏa ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Trong phong trào này, nổi lên một số địa phương có nhiều sáng tạo trong xây dựng mô hình “làm theo Bác”. Điển hình như Hội Nông dân huyện Bình Sơn với mô



hình “Tiếp sức đến trường”. Bằng cách huy động sự đóng góp tiền hàng tháng của các thành viên trong BCH Hội Nông dân huyện để giúp đỡ học sinh là con em hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, các đồng chí trong Ban Chấp hành HND huyện đã thực hiện đóng góp mỗi người 20.000đ/tháng. Riêng cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân huyện mỗi đồng chí 50.000đ/tháng. Số tiền đóng góp được hỗ trợ 300.000đồng/tháng/em học sinh và duy trì thường xuyên theo từng tháng cho đến khi học sinh hoàn thành xong bậc học phổ thông (hết lớp 12). Kết quả, từ năm 2016 đến 4/2020, Ban Chấp hành HND huyện đã hỗ trợ cho 05 em học sinh, với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; đã có 01 em tốt nghiệp THPT. Việc làm ý nghĩa này đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng trong cán bộ, hội viên nông dân. Từ mô hình của Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân các xã Bình Chánh, Bình Phú, Bình Tân, Bình Hải đã thực hiện “làm theo”; tổng số tiền đóng góp từ cán bộ Hội Nông dân xã, các chi Hội trưởng được 43 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ định kỳ 200.000đ-300.000đ/tháng cho 7 em học sinh trong nhiều năm liền.

Mô hình “Giúp nhau làm giàu” của Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh. Bằng cách thành lập tổ “góp vốn xoay vòng”, hội viên nông dân tự nguyện đóng góp tiền hàng tháng để xoay vòng cho những hộ tham gia mượn vốn phát triển kinh tế. Từ năm 2017 đến nay, mô hình này đã thu được kết

quả khả quan, gần 100 hộ có vốn đầu tư sản xuất. Cụ thể, tại chi Hội Nông dân phường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong số vốn đóng góp được 65 triệu đồng; ở Hội Nông dân xã Nghĩa An số vốn trên 700 triệu đồng; Hội Nông dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh xây dựng được 30 tổ góp vốn quay vòng ở 15 chi, tổ Hội, với hơn 500 hội viên tham gia, tổng số vốn góp được lên đến 900 triệu đồng.

Từ những mô hình trên, xuất hiện một số gương cán bộ Hội năng nổ, hết lòng với nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng, trở thành tấm gương bình dị mà cao quý, được Hội Nông dân các cấp biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng. Điển hình có anh Võ Văn Chanh – Chủ tịch HND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) xây dựng mô hình “Tiếp sức đến trường”, kịp thời động viên giúp đỡ cho các em học sinh nghèo yên tâm tiếp tục duy trì học tập. Bằng cách vận động mỗi UVBCH Hội, Tổ trưởng TTKVV thực hiện tiết kiệm, đóng góp mỗi đồng chí 20.000đ/tháng để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi tháng 200.000đ/cháu. Đến nay, mô hình này đã duy trì được 04 năm, giúp đỡ cho 04 em học sinh. Bên cạnh đó, anh Chanh còn cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân xã xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” tại thôn An Cường, từ năm 2017 đến nay thu về 1,5 tấn gạo, kịp thời trao tặng cho 150 lượt hộ nghèo, mỗi hộ 10kg gạo nhân ngày đại đoàn kết toàn

dân tộc; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tặng quà cho 15 hộ dân gặp ốm đau, khó khăn đột xuất và tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo vào dịp cuối năm.

Ông Trần Một - Phó Chủ tịch HND xã Ba Vì, huyện Ba Tư, xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương”, từ năm 2017 đến nay đã huy động hội viên nông dân đóng góp được 3 tấn và 4 triệu đồng, giúp đỡ được 85 lượt hộ nông dân nghèo, mỗi hộ từ 20-30kg/quý; vận động và tự đóng góp tiền, hiện vật để tặng xe đạp, quần áo cũ cho học sinh con em nông dân nghèo...

Nông dân Phạm Văn Nái ở thôn Nước Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba Tư là tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Với suy nghĩ “cho đất này để con cháu mình có trường học gần và bà con trong thôn đi lại thuận tiện” nên ông Nái đã hiến 1.117m<sup>2</sup> đất vườn của gia đình để xây dựng trường mầm non và nhà văn hóa thôn.

Anh Đinh Văn Trị ở thôn Hà Lân, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây cũng là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo nên anh Trị đã thấu hiểu được nỗi khổ của những người không có nơi để ở, vì thế anh đã nhường 400m<sup>2</sup> đất ở của gia đình mình (cho 04 hộ nông dân nghèo trong thôn làm nhà ở và còn giúp

đỡ, hướng dẫn các hộ này cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.

Đạt được những kết quả trên là nhờ Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, phát động xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 2040-CV/TU ngày 27/7/2017 chỉ đạo triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 256-KH/HNDT ngày 13/12/2017 chỉ đạo các cấp Hội xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa ra 12 mô hình mẫu để hội nông dân các huyện, thành phố lựa chọn mô hình phù hợp hướng dẫn cơ sở Hội đăng ký, thực hiện. Trong các văn bản phát động xây dựng, nhân rộng mô hình đều nhấn mạnh sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ Hội Nông dân các cấp. Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội và cán bộ Hội phải gắn với sửa chữa những hạn chế, yếu kém trong kiểm điểm hàng năm; xem việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội là việc làm theo hiệu quả nhất.

Bên cạnh phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thực hiện kiểm tra việc học tập và làm theo Bác vào dịp cuối năm để kịp thời sơ kết, biểu dương khen thưởng; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua, xếp loại tổ chức Hội hàng năm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh còn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình trên trang thông tin điện tử, Bản tin của Hội để những tấm gương sáng ngày càng được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Vì vậy, để tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện cho tiếng nói của giai cấp nông dân, trong thời gian tới ngoài các giải pháp đã và đang thực hiện, hội nông dân các cấp cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa trên từng lĩnh vực công tác khác nhau để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo những tấm gương bình dị mà cao quý ngày càng được nhân rộng trong hội viên nông dân./

# MỘT SỐ CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BÔNG

*\*Huyện ủy Trà Bông*

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn mãi trường tồn với thời gian. Tư tưởng, đạo đức, phong cách đó vừa vĩ đại nhưng lại rất giản dị, dễ gần gũi; mỗi cử chỉ, việc làm và hành động, trong công việc, lối sống của Bác, ai cũng có thể học tập và làm theo. Tuy nhiên, việc học và làm theo như thế nào để phù hợp thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong từng lĩnh vực.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bông đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức triển khai một số mô hình theo gợi ý tại Công văn số 2040-CV/TU, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện nhân rộng các mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Với những cách làm sáng tạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, các ngành, địa phương trong huyện, kết quả đến nay toàn huyện đã có 62 cơ quan, đơn vị, tập thể đăng ký thực hiện xây dựng tổng cộng 30 mô hình.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai xây dựng, nhân rộng một số mô hình mới, sáng tạo như: Mô hình Cuộc thi ảnh “Tôi, tuổi trẻ Trà Bồng làm việc tử tế” qua mạng xã hội facebook; mô hình “Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó”; mô hình “Giúp đỡ gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông”; mô hình “Công trình Đoàn kết quân - dân”; mô hình “Quỹ tiết kiệm đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp”. Một số mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác đạt được kết quả rõ rệt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện, điển hình như:

Mô hình “Công tác Dân vận giúp dân” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Tân, đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ 06 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, neo đơn, già yếu không nơi nương tựa; phối hợp với Tỉnh đoàn làm 03 nhà bếp cho 03 hộ dân thôn Tây, Trà Ót; hỗ trợ 17 nhà vệ sinh bán tự hoại cho các đối tượng già yếu không có khả năng làm nhà vệ sinh với 170 ngày công giá trị khoảng 25.500.000 đồng.

Mô hình “Quỹ Tiết kiệm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp” của Huyện Đoàn Trà Bồng từ tháng 8/2017 đến nay. Bước đầu, Quỹ đã huy động sự đóng góp của hơn 100 cán bộ Đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn và Bí thư Chi đoàn thôn, tổ dân phố với số tiền ít nhất là 10.000 đồng/tháng/người, tính đến thời điểm hiện tại đạt trên 20 triệu đồng. Từ đó,

Huyện Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ tại huyện Ba Tơ và huyện Nghĩa Hành. Tặng, hỗ trợ công cụ giúp thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình như: máy cắt lúa, máy ép nước mía, cây, con giống. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 01 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện...

Người thợ hớt tóc có tâm lòng nhân ái: Anh Lê Minh Tân, người thợ hớt tóc ở Tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cứ mỗi tháng 2 lần, vào ngày mùng 01 và 15 âm lịch, anh lại mang theo đồ nghề hớt tóc đến tận nhà các hộ người nghèo, già yếu, bệnh tật để hớt tóc miễn phí. Anh vận động các thanh niên trong khu dân cư tổ chức thành lập Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm để giúp đỡ những gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, những em học sinh ở vùng sâu, vùng xa với nhu yếu phẩm như mì tôm, áo mưa, áo ấm trong những ngày mưa rét; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí khoan 12 cái giếng khoan cho bà con; mua 5 máy lọc nước cho học sinh tại các điểm trường bán trú vùng cao; 6 con bò giống cho phụ huynh học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Mặc dù đã có những chuyển biến mới trong xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác thời gian qua, song việc triển khai nhân rộng mô hình vẫn còn những



hạn chế. Nguyên nhân cơ bản là do công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 ở một số chi bộ, địa phương, cơ sở chưa đạt hiệu quả nên kết quả các mô hình chưa thật sự tạo được sự lan tỏa sâu rộng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nói chung và việc thực hiện mô hình tại một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên.

Từ thực tiễn kết quả đạt được và hạn chế trong việc triển khai thực hiện các mô hình trên địa bàn huyện trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng xác định một số giải pháp tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, của tập thể và cá nhân.

Đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trước hết là sự gương mẫu, tự giác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, xác định các công việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cá nhân. Quyết tâm thực hiện tốt nhất các kế hoạch đã đề ra.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi người, mỗi địa phương, đơn vị, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra nhiều phong trào, mô hình mới thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác trong những năm tiếp theo để tạo sức lan tỏa trong sâu rộng trong quần chúng nhân dân và toàn xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

# TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

*\*Huyện ủy Lý Sơn*

Lý Sơn là huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, diện tích 10,39km<sup>2</sup>, dân số khoảng 22.174 người. Thực hiện Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Lý Sơn đã giải thể cấp xã. Hiện nay, huyện có 6 thôn, tương ứng với 6 khu dân cư, mỗi thôn được thành lập 01 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy (*Đảng bộ huyện hiện nay gồm 04 đảng bộ, 20 chi bộ cơ sở*), tổng số 852 đảng viên. Nhân dân huyện đảo có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, cần cù, kiên cường, bám ngư trường truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua, nhận thức được tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và noi theo.

Đề cụ thể hoá những mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 ở các xã, cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản gợi ý 10 mô hình “làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Mặt trận và các hội đoàn thể huyện tiến hành xây dựng kế hoạch, tiêu chí đánh giá việc thực hiện các mô hình, triển khai đến

cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đăng ký thực hiện.

Qua các năm, huyện có nhiều mô hình nổi trội được nhân rộng trong các cơ quan như: Mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”; mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; mô hình “Mỗi đảng viên vận động 02 hộ dân đi dự sinh hoạt khu dân cư; vận động ít nhất 01 hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi trường...”; mô hình “Góp vốn vay vòng”; mô hình “Hũ gạo tình thương”; mô hình “Trồng hoa, cây cảnh quan”; mô hình “Rèn luyện sức khỏe thanh thiếu niên”; mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội”; mô hình “Xây dựng quỹ khuyến tài, khuyến học”...

Ngoài các mô hình nêu trên, có nhiều cá nhân với những việc làm mang tính nhân văn sâu sắc như cứu hộ cứu nạn tàu thuyền bị sự cố trên biển; nhặt của rơi trả lại cho người mất; hiến đất mở đường, được lan tỏa trên địa bàn huyện, tạo thành nét đẹp trong đời sống nhân dân.

Qua 03 năm triển khai thực hiện, đến nay các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các mô hình. Một số mô hình nổi bật được nhân rộng có hiệu quả như: mô hình “*Tiết kiệm làm theo Bác*” để hỗ trợ gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hơn 15 đơn vị triển khai thực hiện mô hình như: Đảng bộ Quân sự huyện; Đảng ủy Công an huyện; Chi bộ các Ban Đảng Huyện ủy; Chi bộ Văn phòng

Huyện; Chi bộ Dân vận; Chi bộ Giáo dục huyện...; mô hình “*Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo*” có đơn vị như: Chi bộ Viện kiểm sát, chi bộ xã hội và Chi bộ Dân vận... Kết quả thực hiện mô hình trên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã quyên góp được số tiền 315 triệu đồng, tặng khoảng 600 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “*Quỹ khuyến tài*” của Chi bộ Các ban đảng Huyện ủy tặng 01 suất quà cho 01 học sinh lớp 12 đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi Quốc gia, trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã nhận đỡ đầu một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh vận động, quyên góp xây mới 03 ngôi nhà tình thương trên địa bàn huyện, với số tiền 150 triệu đồng. Đoàn thanh niên với mô hình rèn luyện sức khỏe cho thanh thiếu niên. Hội LHPN huyện triển khai mô hình hủ gạo tiết kiệm tại gia đình, mô hình góp vốn xoay vòng. Hội Nông dân huyện với mô hình “góp vốn vay vòng”, thu gom bao bì bảo vệ thực vật. Hội Cựu chiến binh mô hình “quỹ nghĩa tình đồng đội”... Đây là việc làm hết sức bình thường nhưng ý nghĩa lớn lao đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phát huy được tinh thần tương thân tương ái. Mặc dù vật chất giá trị không lớn nhưng thể hiện được tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, thể hiện nhận thức của các đơn vị trong

việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác không phải là việc làm cao xa, khó thực hiện mà là từ những việc bình dị hằng ngày nhất.

Mô hình “*Mỗi đảng viên vận động 02 hộ dân đi dự sinh hoạt khu dân cư; vận động ít nhất 1 hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi trường; ...*”: Chi bộ thôn Bắc An Bình đã vận động 100% hộ dân trong xã tham gia dự sinh hoạt khu dân cư, ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc...; tích cực vận động nhân dân, nhất là các hộ gia đình buôn bán không đổ rác thải ra biển, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Kết quả đạt 100% hộ gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường tự quản văn minh an toàn, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Một số cá nhân và tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các về lĩnh vực đời sống xã hội: Thánh thất cao đài truyền giáo tự nguyện giúp gia đình có người qua đời về nơi an nghỉ, thể hiện nghĩa cử “Tốt đời đẹp đạo”. Cá nhân anh Nguyễn Văn Phước nhặt được của rơi trả lại cho người mất, số tiền gần 100 triệu đồng. Tập thể tàu (Qng 96167TS) xã An Hải huyện Lý Sơn do anh Đinh Sửu làm thuyền trưởng bỏ cả phiên biển, kịp thời cứu hộ tàu cá ông Võ Văn Sơn (Qng 96218TS) gặp rủi ro, tai nạn trên biển đưa người và tài sản về bờ an toàn. Ông Bùi Văn Phải - Nghiệp đoàn nghề cá An Hải nhiều lần cứu hộ tàu cá gặp nạn, là ngư dân trẻ trong việc đánh bắt hải sản vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một số cá nhân tự nguyện hiến đất mở đường, sản xuất kinh

doanh giỏi làm giàu cho gia đình và xã hội như: Ông Dương Giáp - hội viên Hội nông dân xã An Vĩnh; Ông Phạm Văn Phước - Hội viên Hội nông dân xã An Hải và Đinh Xuân Lợi - Hội viên Hội nông dân xã An Vĩnh và nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc khác.

Nhìn chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Kết quả hành động làm theo đã có chuyển biến tích cực, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có ý thức rèn luyện. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 14 tập thể, 19 cá nhân được khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cấp tỉnh khen 03 tập thể, 01 cá nhân; cấp huyện 11 tập thể và 18 cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục, như: một số chi bộ chưa cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả. Chưa thật sự quan tâm hỗ trợ nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Một số đơn vị thực hiện các mô hình đã đăng ký nhưng chưa có kết quả rõ nét.

Để tiếp tục triển khai tốt hơn việc xây dựng mô hình trong thời gian đến, huyện Lý Sơn triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt học tập, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, những việc làm cụ

thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc sống đời thường, những việc làm bình dị, thiết thực và nhân văn để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo phù hợp với địa phương, đơn vị.

Kết hợp với tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nhận diện những vấn đề, việc làm cụ thể mà cơ quan, đơn vị địa phương đang cần đề nghị, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác, tự nguyện thực hiện.

Đối với những mô hình cách làm hay, dễ thực hiện, ngoài việc biểu dương khen thưởng kịp thời, cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân rộng. Có thể xây dựng thành mô hình điểm đưa vào kế hoạch, chương trình, đề án để vừa khuyến khích, hỗ trợ, vừa đưa ra chỉ tiêu tạo khí thế thi đua thực hiện trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng phong trào thi đua làm việc tốt. Mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân ít nhất có một việc làm cụ thể để đưa vào tiêu chí đánh giá hằng năm./.



**XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH TỐT,  
CÁCH LÀM HAY TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  
HỒ CHÍ MINH**

*\*Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Bác nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), các cấp công đoàn trong tỉnh luôn sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. Tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng. Nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh trong công nhân, việc chức, lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã duy trì việc tổ chức Lễ biểu dương đoàn viên, công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hàng năm. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, kịp thời biểu dương những tấm gương bình dị mà cao quý trong lao động, sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hoạt động “Biểu dương đoàn viên, công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác” là mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Liên đoàn Lao động tỉnh, được tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong hệ thống Công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp tự học, tự rèn luyện, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã duy trì, phát triển, hướng mục tiêu phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Nhờ đó, vai trò, vị trí của công đoàn trong doanh nghiệp từng bước được nâng cao, hoạt động công đoàn

cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đa số người lao động. Từ năm 2016 đến nay, đã có 39 công nhân, lao động, 24 chủ doanh nghiệp, 10 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được UBND tỉnh biểu dương, tặng bằng khen; 27 tập thể, 54 công nhân, lao động, 30 chủ doanh nghiệp, 27 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, tặng bằng khen. Đây là những nhân tố mới, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua làm theo lời Bác đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động, tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập thể người lao động tôn vinh.

Lễ biểu dương đoàn viên công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu hàng năm đã động viên, khích lệ mỗi công nhân lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; an toàn vệ sinh lao động; các chế độ, chính sách đối với người lao động. Chương trình thực sự trở thành một hoạt động có ý nghĩa trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến và tạo ra sức lan tỏa rộng rãi.

Để có được mô hình biểu dương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ Quảng Ngãi đã có bước phát triển

manh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Những đề tài, sáng kiến, giải pháp của các tập thể, cá nhân ở các lĩnh vực không chỉ thể hiện tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của CNVCLĐ, mà còn thể hiện tinh thần yêu lao động trong đội ngũ CNVCLĐ, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua phong trào thi đua đã động viên, khuyến khích CNVCLĐ thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến” đã được các cấp Công đoàn triển khai và được đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia. Có hơn 15.000 đề tài, giải pháp, sáng kiến của CNVCLĐ được đưa vào áp dụng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, IX, X, có 163 đề tài, giải pháp của CNVCLĐ tham gia, trong đó có 45 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 5 giải pháp đạt giải cấp toàn quốc, 31 tác giả có giải pháp đạt giải 3 trở lên được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo. Phong trào thi đua liên kết, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới: CNVCLĐ trong tinh hướng vào việc nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có

năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất. Đặc biệt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở khu vực ngư nghiệp có nhiều khởi sắc của các Nghiệp đoàn Nghề cá, làm phong phú thêm đối tượng vận động của Công đoàn Quảng Ngãi, có sức lan tỏa trong cả nước, thu hút, phát triển đoàn viên mới từ lực lượng khai thác thủy, hải sản. Phong trào thi đua làm công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn: Đã có 19 công trình, sản phẩm được các cấp Công đoàn phát động, đăng ký thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn, trong đó có 3 Công trình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn biển, 16 công trình được Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, gắn biển và khen thưởng. Đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019), có 551 Công đoàn cơ sở đăng ký công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Ngoài mô hình biểu dương công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp thi đua làm theo lời Bác được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, các mô hình đã

được triển khai như: “Tiết kiệm làm theo lời Bác”; “Học Bác suốt đời, học Bác mãi mãi”, mô hình “4 đúng” (đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật)... Tiêu biểu là: Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ngãi tổ chức cho các Nghiệp đoàn Nghề cá ký kết mô hình dân vận khéo cấp thành phố về “Đoàn kết tương trợ giữa các Nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi”. Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục vận động và phát huy “Quỹ trợ giúp đặc biệt” để hỗ trợ, thăm viếng những giáo viên không may bị bệnh hiểm nghèo, rủi ro qua đời. Liên đoàn Lao động huyện Bình Sơn phối hợp với các phòng, ban, các xã trên địa bàn huyện tổ chức thu mua bí đỏ Nhật giúp nông dân, vận động CNVCLĐ làm sạch môi trường biển. Liên đoàn Lao động huyện Tư Nghĩa và Liên đoàn Lao động huyện Ba Tư vận động CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện. Liên đoàn Lao động huyện Mộ Đức áp dụng mô hình “Nơi làm việc không có khói thuốc lá”. Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Quảng Ngãi vận động đoàn viên thực hành tiết kiệm, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện mô hình “Học Bác suốt đời, học Bác mãi mãi”, mô hình “4 đúng” (đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật) và mô hình “Vì sức khỏe của bạn”. Ngoài việc nghiên cứu, vận

dụng sáng tạo các mô hình nêu trên, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình như “Tổ công nhân tự quản”, “Khu nhà trọ công nhân không có ma túy”, “Gia đình CNVCLĐ không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình”...

Qua triển khai áp dụng các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sức lan toả lớn trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Nhiều hoạt động xã hội từ thiện được triển khai trong CNVCLĐ đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong CNVCLĐ. Đồng thời, hỗ trợ được nhiều trường hợp đoàn viên đặc biệt khó khăn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn đã động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, phát triển kinh tế- xã hội. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là qua thực hiện các mô hình đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, xứng đáng là công bộc của nhân dân. Tác phong, lề lối làm việc cán bộ, CNVCLĐ có chuyển biến tích cực, khắc phục được những yếu kém trong học tập, công tác, lao động, sản

xuất, ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

Đề tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

*Thứ nhất:* Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp công đoàn nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn, của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động. Xem đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

*Thứ hai:* Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức làm theo. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề đoàn viên, người lao



động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu quả. Đồng thời xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác gắn với đặc điểm của địa phương, ngành theo hướng thiết thực, dễ làm, dễ nhớ, tránh hình thức.

*Thứ ba:* Duy trì Lễ Biểu dương hàng năm, chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo Bác. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, người lao động và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

*Thứ tư:* Kiểm tra đánh giá các mô hình đang thực hiện, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng trong các cấp công đoàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ./.

**MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TRONG TỈNH  
XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

*\*Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh*

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống MTTQ. Do vậy, nhiệm vụ này được đưa vào nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, được cụ thể trong từng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo Bác với chủ đề hàng năm gắn với thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, các phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, “*Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” và Chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình “*Khu dân cư 6 không*” và “*Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường*”

gắn với việc hình thành các tổ tự quản ở khu dân cư. Đây là những mô hình tiêu biểu thực hiện học tập và làm theo Bác của MTTQ các cấp trong tỉnh được lựa chọn và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua.

Mô hình “*Khu dân cư 6 không*” và “*Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường*” được cụ thể hóa từ các nội dung của Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” cho phù hợp với thực tế của tỉnh Quảng Ngãi. Các mô hình này đặt ra mục tiêu vận động các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh... góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ. Bên cạnh đó, vận động bà con nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: đào hố thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom phân gia súc, gia cầm ngay tại nhà. Sử dụng giỏ nhựa khi đi chợ, hạn chế dùng bao nylon, các vật dụng bằng nhựa để đựng thức ăn, thức uống... Với những tiêu chí “6 không”: Không có hộ nghèo vì lý do chủ quan và không có người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không được giúp đỡ kịp thời; không có tội phạm và tệ nạn xã hội; không có khiếu nại đông người và đơn thư vượt cấp; không có người vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; không có người vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

không có người sinh con thứ 3 sai quy định và không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có trẻ em bỏ học giữa chừng đã được triển khai, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nên đã được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện.

Qua các năm triển khai thực hiện các mô hình “*Khu dân cư 6 không*” và “*Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường*” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng trân trọng, nhất là công tác vận động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn trong tỉnh vươn lên trong cuộc sống. Năm 2017: “*Quỹ vì người nghèo*” các cấp trong tỉnh vận động trên 23,5 tỷ đồng (đạt 130,8% kế hoạch); đã phân bổ gần 19 tỷ đồng để xây dựng 145 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 91 nhà, hỗ trợ xây dựng 629 nhà tránh lũ, hỗ trợ 130 bò giống và các hỗ trợ khác cho người nghèo với hàng tỷ đồng; vận động thực hiện an sinh xã hội trực tiếp hỗ trợ người nghèo trên 56 tỷ đồng. Năm 2018: “*Quỹ vì người nghèo*” các cấp trong tỉnh vận động trên 21,2 tỷ đồng (đạt 118,3% kế hoạch); phân bổ hơn 11 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh. Năm 2019: “*Quỹ vì người nghèo*” các cấp trong tỉnh vận động trên 40 tỷ đồng (đạt 381% kế hoạch) phân bổ trên 41 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, phát triển hài hòa.

Nhiều mô hình tự quản tiêu biểu, những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mang lại hiệu quả thiết thực

như: mô hình “*Chung tay giúp đỡ, chăm sóc hộ nghèo, người già neo đơn*”, “*Dây, gậy, mõ*”, “*Tổ an ninh giao thông đường bộ*”... ở huyện Nghĩa Hành. Mô hình “*Chăm sóc hộ nghèo neo đơn*”, “*Hỗ trợ hộ nghèo tàn tật*”, “*Khu dân cư xanh*”, “*Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu*”, “*Hộ tộc 3 không*”... ở huyện Bình Sơn. Mô hình “*Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động ở cộng đồng dân cư, hộ gia đình*”, “*Hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt*”, “*Hộ gia đình có hồ xử lý rác thải sinh hoạt*”... ở thị xã Đức Phổ. Mô hình “*Khu dân cư nói không với đốt, rải vàng mã và bảo vệ môi trường*”, “*Tuyến đường hoa*”, “*Khu dân cư 6 không*”, “*Không tổ chức tuần giáp năm, báo hiếu, đám giỗ gây lãng phí*”... ở huyện Sơn Tịnh. Mô hình “*Thắp sáng đường quê*”, “*Phân loại rác thải*”, “*Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật*”... ở thành phố Quảng Ngãi. Mô hình “*Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường*”, “*Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông*” ở huyện Mộ Đức. Mô hình “*Điện thắp sáng đường quê*”, “*Dân vận giúp dân*”, “*03 giảm, 04 giữ*” ở huyện Trà Bồng. Mô hình “*2 không*” ở huyện Sơn Hà. Mô hình “*Kho thóc tình thương*”, “*Trồng cau hai bên các tuyến đường liên thôn, xóm*” ở huyện Sơn Tây. Mô hình “*Đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp*”, “*Trồng rau sạch*” ở huyện Tư Nghĩa. Mô hình “*Xây dựng cảnh quang môi trường xanh-sạch-đẹp*” ở huyện Ba Tơ, Minh Long. Mô hình “*Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp*”, “*Đoạn đường tự quản*” ở huyện Lý Sơn...

Đặc biệt, 03 mô hình “*Khu dân cư 6 không*” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh; “*Chung tay giúp đỡ, chăm sóc hộ nghèo, người già neo đơn*” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành; “*Công tác dân vận giúp dân*” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân, huyện Trà Bồng đã được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức. Đến nay tiếp tục được phát huy và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả triển khai thực hiện các mô hình đã góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong từng khu dân cư được giữ vững. Mọi quan hệ tình làng nghĩa xóm, sự đồng thuận trong xã hội không ngừng được tăng cường. Qua đó, tiếp tục khẳng định và ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận trong đời sống xã hội và trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Từ những tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung phối hợp với chính quyền và ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức để chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người

dân trong việc tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng dân cư. Hưởng ứng Thư kêu gọi “*Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19*” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đã có nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đóng góp, tiếp thêm nguồn lực để chung tay phòng, chống dịch Covid - 19. Tính đến ngày 22/4/2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động trên 3,1 tỷ đồng và nhiều vật tư y tế, nhu yếu phẩm khác. Trong đó, cấp tỉnh vận động hơn 1,7 tỷ đồng và cấp huyện vận động 1,4 tỷ đồng. Đây chính là tinh thần nhân nghĩa, đoàn kết, tương thân, tương ái, những nét đặc sắc trong các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 “*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền những việc làm hay, mô hình mới, những tập thể, cá nhân là

*"những tấm gương bình dị mà cao quý"* trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.



## GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NHÂN RỘNG NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

*\* Huyện ủy Tư Nghĩa*

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa xác định phải có những mô hình mới, cách làm hay thì công tác triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới có sức lan tỏa và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong những năm qua, Huyện ủy đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp, thiết thực, tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như: Mô hình “*Tiết kiệm làm theo Bác*” của Chi bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; Đoàn Thanh niên Cộng sản xã Nghĩa Trung; Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tư Nghĩa; Chi bộ trường THPT Thu Xà; Đảng ủy Quân sự huyện... Mô hình “*Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo gương Bác*” của Chi bộ thôn Hòa Bình, Đảng ủy xã Nghĩa Hòa; Chi bộ Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa; Chi bộ Công ty Cổ phần điện.... Mô hình “*4 đúng, 4 phải, 3 sát*” của Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp; Đảng ủy xã Nghĩa Phương; Đảng ủy xã Nghĩa Điền; Đảng ủy trường THPT Số 2 Tư Nghĩa;

Chi bộ Văn phòng huyện.... Mô hình “*cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo*”, “*Gần dân sát việc*” của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tư Nghĩa.... Phong trào vận động “*Quyĩ vì người nghèo*”; phong trào hội viên phụ nữ đã thành lập “*Hũ gạo tiết kiệm*” để giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều tấm gương áp dụng khoa học kỹ thuật, truyền đạt kinh nghiệm giúp nhau trong sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo cùng nhau vươn lên ổn định cuộc sống; vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của một số tổ chức hội; các hoạt động thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện; những tấm gương thầm lặng trong việc cứu người gặp khó khăn, hoạn nạn....

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong công tác lãnh đạo, định hướng xây dựng các mô hình điển hình, cách làm hay. Chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả của các mô hình, điển hình; có lúc, có nơi thiếu sự đầu tư, thiếu môi trường thuận lợi để những “*hạt giống điển hình*” tiếp tục nêu gương, tỏa sáng.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề trong thời gian đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các ngành, các đoàn thể và các địa phương của huyện Tư Nghĩa nâng cao hơn nữa việc nhân rộng những mô hình phát huy hiệu quả đã được biểu dương khen thưởng, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số giải pháp sau:

Một là, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nội dung từng chuyên đề cụ thể hàng năm và các văn bản chỉ đạo cụ thể của cấp trên. Từ đó, yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân tùy theo đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể của mình để lựa chọn và đăng ký những việc làm, những mô hình làm theo sát thực, hiệu quả.

Hai là, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cần chú trọng thực hiện thường xuyên công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết. Định kỳ hàng tháng tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung “làm theo” của tập thể, cá nhân đã đăng ký. Việc lựa chọn gương điển hình trong học tập và làm theo Bác cần được tiến hành theo đúng quy trình, nguyên tắc. Chú trọng chất lượng, hiệu quả, gắn với các nội dung đã đăng ký.

Lựa chọn các điển hình tiêu biểu để xây dựng kế hoạch nhân rộng. Gương điển hình để nhân rộng phải đảm bảo các yếu tố: có sức lan tỏa, có tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội; có khả năng áp dụng rộng rãi trong xã hội hoặc trong một bộ phận nhất định; bản thân các điển hình tiên tiến phải tiếp tục nêu gương, nỗ lực, tự giác phấn đấu, tiên phong gương mẫu trong công tác và các hoạt động xã hội khác.

Ba là, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần có nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy tính sáng tạo và quyết tâm cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương. Có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp để xây dựng, duy trì và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Bốn là, coi trọng công tác tuyên truyền, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền: sân khấu hóa, các cuộc thi tìm hiểu về Bác, tuyên truyền trên sóng phát thanh huyện, xã và thị trấn; trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của huyện. Biểu dương, khen thưởng để động viên,

khích lệ các gương điển hình tiêu biểu và định hướng những cách làm hay cho các đơn vị, cá nhân noi theo.

Năm là, cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian đến./.

**GIẢI PHÁP DUY TRÌ, NHÂN RỘNG NHỮNG  
MÔ HÌNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC  
BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG**

*\* Huyện ủy Sơn Tây*

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, bằng nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, nhân rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Tây.

Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, kịp thời triển khai, quán triệt chuyên đề hàng năm, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo từ huyện đến cơ sở, cụ thể hóa các tiêu chí tuyên dương gương điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... Sơn Tây có những nội dung đổi mới, sáng tạo, tiếp tục góp phần nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ đối

với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kết quả đã xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực có tính lan tỏa cao và tác dụng thật sự đối với đời sống xã hội, nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình. Cụ thể:

*Mô hình “Cải cách hành chính, sát việc, sát dân”*: Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Từ việc học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hành bằng những việc làm cụ thể như tiết kiệm chi ngân sách, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân... góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Khôi cơ quan chính quyền, đoàn thể đã xây dựng mô hình: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức khôi cơ quan tập trung chuyên môn giải quyết hồ sơ thủ tục cho

người dân trên lĩnh vực cải cách hành chính 1 cửa, 1 cửa liên thông. Cụ thể UBND các xã trong huyện, Chi bộ Nội vụ - LĐTBXH, Đảng bộ Công an huyện... đã kịp thời và đi đến từng nhà dân để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách của người dân... mang lại hiệu quả thiết thực, giảm phiền hà, tạo được niềm tin của nhân dân.

Nhiều mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” bằng hình thức: Hàng tháng cán bộ, đảng viên đóng góp, thực hành tiết kiệm để gây quỹ hỗ trợ cho các học sinh nghèo vượt khó trong học tập, tiếp sức cho những học sinh nghèo có điều kiện đến trường, làm nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn, hoạn nạn... tiêu biểu cho mô hình này có các chi, đảng bộ: Chi bộ Kho Bạc, Ban Tuyên giáo, Đảng bộ Công an huyện... Đảng bộ Công an huyện đã vận động cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với số tiền 140.000.000 đồng. Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương xã Sơn Bua, Sơn Màu giúp đỡ nhân dân nạo vét khắc phục 100m<sup>3</sup> đất, đá bồi lấp ruộng của người dân, sửa chữa cầu treo dân sinh, đường điện chiếu sáng các tuyến đường ở các thôn, KDC, phát quang các tuyến đường ĐH83, đào hố xử lý rác thải tại một số KDC xã Sơn Màu. Chi bộ Kho



bạc đã phát huy được hiệu quả tích cực, trong 3 năm (2017-2019) cán bộ, công chức đóng góp được 5.700.000đ hỗ trợ cho 04 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các đoàn thể cơ sở đã xây dựng nhiều mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác” mang lại hiệu quả, có tính lan tỏa cao phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn miền núi như huyện Sơn Tây. Đó là các mô hình góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất, hũ gạo, chòi lúa tình thương... của các chi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh ở các địa phương trên toàn huyện. Tiêu biểu là chi hội phụ nữ thôn Huy Mãng xã Sơn Dung đã xây dựng mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và lan tỏa trong cộng đồng. Với sự tự nguyện góp vốn của 35 chị, em hội viên với số tiền lên 84.000.000 đồng đã sử dụng số tiền này cho chị, em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn xoay vòng cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình góp phần xóa đói, giảm nghèo, kết quả đã giúp 3 hộ gia đình của hội viên thoát nghèo. Đồng thời, với mô hình “nuôi heo đất” “hũ gạo tình thương” chi hội cũng đã huy động được 865kg gạo để hỗ trợ cho các chị, em gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn với tình thân “lá lành đùm lá rách”.

*Mô hình “làng quê xanh, sạch”*: Hội phụ nữ, xã đoàn Sơn Bua đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình hố rác tự hoại tại các khu dân cư đã khắc phục tình trạng vứt rác sinh hoạt bừa bãi ảnh hưởng đến vệ sinh

và cảnh quang môi trường. Từ mô hình này đã lan tỏa trong toàn cộng đồng, xã hội và các địa phương khác trên địa bàn huyện tạo cho người dân một nếp sống mới văn minh, sạch đẹp. Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các đợt tham gia dọn vệ sinh, phát quang các tuyến đường liên thôn, xóm góp phần làm xanh, sạch đường quê. Công đoàn xã Sơn Lập đã huy động hơn 30 triệu đồng và 182 ngày công xây dựng được 10 lò đốt rác thải tại 10 khu dân cư trên địa bàn xã.

*Mô hình “Người tốt việc tốt học tập và làm theo gương Bác”*: Nhiều gương điển hình sản xuất giỏi, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp đỡ bà con trong khu dân cư về cách thức làm ăn, phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của truyền thống, phong tục địa phương được triển khai, nhân rộng như: Mô hình “Chòi lúa tình thương”, “hũ gạo tình thương” hội viên Hội phụ nữ xã Sơn Dung, của nhân dân thôn Mang He, xã Sơn Bua... đã lan tỏa trên địa bàn huyện. Có những mô hình đã mang lại lợi ích cộng đồng cao như mô hình “Nồi cháo tình thương” của Huyện đoàn Sơn Tây; “Nồi cháo dinh dưỡng vì trẻ em nghèo” và mô hình “bồn lọc nước nghĩa tình Quân - dân” của Thiếu tá Huỳnh Bá Dũng công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, góp phần xây dựng tốt đẹp hình ảnh “anh Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân; mô hình “Hiến đất 5000m<sup>2</sup> đất để xây dựng Nhà Văn hóa thôn và làm đường giao thông nông thôn” của ông Đinh Văn Gành, thôn Đắc Panh, xã Sơn Màu.

Bà Đinh Thị Tấp, thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh, chăn nuôi có chuồng trại, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên đóng góp quỹ để làm vốn cho mượn xoay vòng giúp đỡ những gia đình khó khăn phát triển kinh tế.

Qua thực hiện mô hình cho thấy, nhiều đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, tập trung xác định, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong triển khai nên đã đạt được kết quả tích cực. Các tiêu chí đề ra đều đạt và vượt. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí có chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính, tinh thần thái độ, phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Việc xây dựng mô hình điểm đã góp phần tích cực vào việc củng cố và ổn định tình hình cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tác phong làm việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, các mô hình còn manh mún, chưa thật sự có sức loan tỏa cao, những mô hình thật sự điển hình còn ít, còn mang tính phong trào chưa thật sự bền vững.

Để nâng cao và phát huy hiệu quả của các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây xác định các giải pháp cụ thể như sau:

Một là, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05 với nội dung, cách làm mới là phát động cơ sở đảng, đoàn thể đăng ký công trình thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội huyện với mục tiêu, nội dung, lộ trình, tiêu chí đánh giá cụ thể.

Hai là, nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch làm theo của đảng viên, quần chúng, cần xây dựng và triển khai thống nhất hình thức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác nhằm hạn chế việc các cơ sở đợi đến cuối năm mới đánh giá hoặc đánh giá cảm tính. Trong đó, phải cụ thể hóa các nội dung nêu gương trong học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo từ cấp phó phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể. Thực hiện nêu gương được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để tuyên dương, khen thưởng học tập và làm theo Bác, là cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên và công chức hàng năm.

Ba là, phát hiện và nhân rộng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Biểu dương, khen

thường kịp thời các mô hình điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình được biểu dương khen thưởng trên địa bàn huyện.

Bốn là, sơ kết, tổng kết, kiểm tra giám sát, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân rộng các mô hình, điển hình. Trong đó, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy mỗi năm có ít nhất một giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, tăng cường đi cơ sở tham dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cấp ủy và các hoạt động của cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với chuyên đề hàng năm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 qua từng năm./.

**MỘT SỐ CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO  
TRONG VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO BÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  
MINH LONG**

*\* Huyện ủy Minh Long*

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng năm: Năm 2016 phát động “Những tấm gương làm theo Bác” nhằm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình học tập và theo Bác; năm 2017, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai nhân rộng trong các năm tiếp theo; năm 2018, chỉ đạo tổ chức xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2019, chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp...

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn huyện. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã ban hành các văn bản, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm của toàn đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện Công văn số 2040 – CV/TU ngày 27/7/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 để chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện triển khai thực hiện. Đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể các cấp trong huyện đăng ký và triển khai thực hiện 93 mô hình, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, được UBND huyện khen thưởng cho 20 tập thể và 14 cá nhân; đồng thời được tỉnh khen thưởng 03 tập thể, 01 cá nhân. “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*” trên địa bàn huyện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Việc triển khai thực hiện các mô hình trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến về hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã triển khai thực hiện một số mô hình với cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn huyện như:

Mô hình “*Tiết kiệm làm theo Bác*”: Vận động cán bộ, đảng viên, hội viên thực hành tiết kiệm hàng tháng đóng góp ít nhất 1.000 đồng trở lên để giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện. Mô hình “*Hũ gạo tiết kiệm*”, “*Hùn vốn xoay vòng*” tạo sự lan tỏa trong việc thực hiện tiết kiệm theo Bác trong cộng đồng, xã hội để giúp đỡ, chia sẻ, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các chi, đảng bộ cơ quan trên toàn huyện tiết kiệm từ 5000 - 30.000 đ/người/tháng, thu được 156.000.000 đồng, giúp cho 104 đảng viên ốm đau và đặc biệt khó khăn, kịp thời động viên, góp phần gắn kết tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau, góp phần xây dựng đoàn kết trong Đảng.

Mô hình treo ảnh Bác và dán 5 Điều Bác Hồ dạy tại góc học tập của con cháu trong gia đình có 1.344 gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tại 73/48 chi hội của 5/5 xã.

Mô hình Câu lạc bộ “*Nói không với tảo hôn- không hôn nhân cận huyết thống*” chọn 5/5 xã thành lập câu lạc bộ nhằm vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường thu gom rác thải” có 4/5 xã việc thu gom rác với 1.920 hộ dân tại 4 xã, Thanh An, Long Hiệp, Long Mai, Long Sơn.



Mô hình “*Nồi cơm tình thương*” 03 chi bộ. Cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi tháng. Tổ chức nấu cơm 01 đến 02 lần để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện. Kết quả đến nay đã tổ chức được 99 đợt với số tiền 202.950.000 đồng.

Mô hình nhận giúp đỡ đồng bào thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, có 6 chi bộ tham gia. Tổ chức thăm, tặng 279 suất quà, 21 bộ đồng phục học sinh, 117 áo ấm, 25 bộ bóng đèn, tổng trị giá 114.700.000 đồng. Đoàn thanh niên Công an các huyện miền núi, Hải đạo tổ chức thăm, tặng 65 suất quà, lát thảm nhựa 24m<sup>2</sup> phòng học trường mầm non thôn Gò Tranh trị giá 7.500.000 đồng. Xây dựng 01 km điện giao thông nông thôn tại Gò Tranh, trị giá 31 triệu đồng; tu sửa 1.5km đường giao thông nông thôn.

Mô hình “*Bám cơ sở, gần dân, sát việc*” có 5 tổ, mỗi tổ có từ 3 đến 5 đồng chí thường trực ở địa bàn xã, kịp thời giải quyết công việc cho người dân, xử lý nhanh những tình huống liên quan đến ANTT.

Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt các mô hình trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên phát động phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình, những cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân tạo môi trường thuận lợi để phát huy hiệu quả các mô hình đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình, công tác tuyên truyền, ở địa phương, đơn vị. Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình./.

**BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC TỌA ĐÀM  
CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ QUỲNH VÂN,  
ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY,  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH**

*Kính thưa đồng chí đại diện cơ quan Thường trực  
Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng!*

*Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí tham  
dự Tọa đàm!*

Sau một buổi làm việc khẩn trương, với nội dung hết sức phong phú, đến giờ này, buổi Tọa đàm "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp" đã hoàn thành chương trình đề ra.

Buổi Tọa đàm đã được đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự đông đủ, nghiên cứu tham gia ý kiến tham luận và thảo luận sâu sắc, góp phần cho buổi Tọa đàm thành công.

Các đồng chí đại biểu dự Tọa đàm đã nghe phần báo cáo đề dẫn đánh giá toàn diện những kết quả cơ bản qua

4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, gợi ý những vấn đề cần tham luận, trao đổi về thực trạng xây dựng mô hình và giải pháp nhân rộng.

Căn cứ tình hình thực tiễn, kết quả, hạn chế trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác thời gian qua, trên cơ sở phát biểu tham luận của đại biểu các cấp ủy, các đoàn thể và các ý kiến tham gia thảo luận tại Tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi có một số ý kiến sau:

Phải khẳng định rằng việc xây dựng và thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh ta đến giờ này đạt được nhiều kết quả như: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngoài việc ban hành kế hoạch, cùng các văn bản liên quan chỉ đạo thực hiện hằng năm, Ban Thường vụ đã tập trung xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, có văn bản giao từng đầu việc cho các cơ quan, đơn vị, nơi nào chủ trì, nơi nào phối hợp rõ ràng, thực hiện theo tiến độ, báo cáo rõ kết quả, vướng mắc. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa thành đầu việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát. Qua thực hiện mô hình đã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần

giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn, vướng mắc trong nhân dân. Vai trò của cấp ủy và hệ thống chính trị được khẳng định, những mô hình, điển hình có sự tham gia, định hướng, đánh giá tác động, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng của các cấp, khắc phục hạn chế là chờ đợi, hoặc khi thấy người dân, tập thể, cá nhân nào có việc làm tốt thì gắn cho là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự lan tỏa, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo không những từ 10 mô hình làm theo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý cụ thể mà đến nay đã trở thành hàng trăm hình thức, mô hình khác đã triển khai, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Rất nhiều tập thể, cá nhân có những mô hình những việc làm đầy nhân văn, tác động tích cực đối với sự phát triển của tỉnh, cũng như việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh những kết quả, khách quan mà nói, chúng ta vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục đó là: Một số cấp ủy chưa tự giác chỉ đạo thực hiện mô hình bằng quyết tâm chính trị, mà còn thụ động, trông chờ. Trong khối cơ quan Nhà nước vẫn chưa đặt nhiệm vụ trọng tâm xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính, chưa xây dựng, hoàn thiện, thực hành tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Trong quá trình thực hiện mô hình chưa có cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả rõ ràng, một số nơi báo cáo chung chung, thiếu số

liệu về hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình đem lại. Còn một số chi bộ, cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện các mô hình nhưng khi đánh giá kết quả còn lúng túng. Một số mô hình đã được gợi ý của cấp trên, thực hiện thí điểm có kết tốt, nhưng khó nhân rộng nhưng chưa tìm hiểu nguyên nhân, vướng mắc từ đâu để tháo gỡ...

Tôi thẳng thắn nêu lên những hạn chế trên, và cũng bày tỏ rõ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh là phải chỉ đạo khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến.

*Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!*

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi người, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi người cần xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình, học là để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Như triệu mạch nguồn tạo thành sông, muôn con sông hòa thành biển lớn, mỗi người chúng ta cần cố gắng từng ngày. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta, tôi đề nghị tất cả chúng ta cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài và thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chính đôn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức cán bộ. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc, một thứ vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng và nhân dân trong công cuộc đấu tranh chống lại các hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tha hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

*Thứ hai*, thời gian qua công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên

truyền, giáo dục học tập và làm theo gương Bác. Tiếp tục phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có những cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhận thức, hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Áp dụng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong nội dung này, cần phát huy tốt đa của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

*Thứ ba*, nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo của mỗi tập thể, cá nhân. Tiếp tục phát động trong toàn Đảng bộ và nhân dân phong trào "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh" gắn với tập trung chỉ đạo lựa chọn, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài ngay tại địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng



quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Nhân đây tôi xin nhắc lại câu nói của Bác viết năm 1947: "Tôi lại khuyên các bạn một điều nữa là chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ và thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được". Lời Bác dạy thật sâu sắc, chí lý cho mỗi chúng ta hôm nay. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên cần:

- Chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thấm nhuần lời Bác đã căn dặn: "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

- Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, Bác đã dạy: "Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh", phải chú ý giải quyết hết các vấn đề liên quan tới đời sống của nhân dân, những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phải được đặc biệt chú ý làm ngay.

*Thưa các đồng chí!*

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị cho buổi Tọa đàm diễn ra tốt đẹp của các đơn vị, bộ phận liên quan, đã chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, tham luận, các ý kiến trao đổi kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân. Chương trình Tọa đàm được chuẩn bị chu đáo, tài liệu phục vụ cho đại biểu đầy đủ. Ngoài việc chuẩn bị tốt nội dung, công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí đẩy mạnh, kịp thời thông tin đến đảng viên, cán bộ, nhân dân nắm rõ được mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc tổ chức Tọa đàm lần này.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh ta góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị tốt cho việc Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh và lần thứ XIII của Đảng. Mỗi ngày, mỗi người thêm mỗi việc làm tốt,

mỗi nghĩa cử cao đẹp là thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng trong xã hội ta, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng có ý nghĩa, hạnh phúc hơn.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Quảng Ngãi nguyện giữ gìn, phát huy để giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng cơ đồ ngàn năm của non sông, đất nước chúng ta, như lời Nhà thơ Tố Hữu:

" Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi,

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn"

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Tọa đàm, xin chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác trong tỉnh ta tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
- Lời nói đầu	02
- Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh	05
- Báo cáo đề dẫn Tọa đàm	14
- Triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Sơn Hà <i>* Huyện ủy Sơn Hà</i>	34
- Một số cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Bình Sơn <i>* Huyện ủy Bình Sơn</i>	42
- Hội Cụu chiến binh tỉnh với phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác" <i>*Hội Cụu chiến binh tỉnh</i>	49
- Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp công vụ, cải cách hành chính phục vụ nhân dân tại các sở, ngành, cơ quan hành chính, doanh nghiệp trong tỉnh <i>* Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh</i>	57
- Xây dựng, nhân rộng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" học tập và làm theo Bác trong Bộ đội Biên phòng- Giải pháp trong thời gian đến <i>* Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh</i>	67
- Giải pháp tiếp tục nhân rộng những mô hình đã phát huy hiệu quả và được biểu dương khen thưởng <i>* Thành ủy Quảng Ngãi</i>	76
- Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiên bước dưới cờ Đảng, làm theo 5 điều Bác Hồ dặn dò thanh niên <i>*Tỉnh Đoàn</i>	82

<p>- Một số cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn</p> <p style="text-align: right;"><i>* Huyện ủy Mộ Đức</i></p>	91
<p>- Giải pháp tiếp tục nhân rộng những mô hình phát huy hiệu quả đã được biểu dương, khen thưởng</p> <p style="text-align: right;"><i>* Huyện ủy Nghĩa Hành</i></p>	98
<p>- Xây dựng, nhân rộng những tấm gương bình dị mà cao quý" học tập và làm theo Bác trong lực lượng Công an tỉnh- Giải pháp thời gian tới</p> <p style="text-align: right;"><i>* Đảng ủy Công an tỉnh</i></p>	105
<p>- Tình hình triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý</p> <p style="text-align: right;"><i>*Huyện ủy Sơn Tịnh</i></p>	114
<p>- Triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý</p> <p style="text-align: right;"><i>* Huyện ủy Đức Phổ</i></p>	121
<p>- Tình hình triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Ba Tơ.</p> <p style="text-align: right;"><i>* Huyện ủy Ba Tơ</i></p>	128
<p>- Những mô hình tiêu biểu, nổi bật học tập và làm theo lời Bác trong lực lượng vũ trang nhân dân - Giải pháp nhân rộng</p> <p style="text-align: right;"><i>*Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh</i></p>	135
<p>- Về xây dựng, nhân rộng "những tấm gương bình dị mà cao quý" học tập và làm theo Bác trong hội viên phụ nữ và những giải pháp trong thời gian đến</p> <p style="text-align: right;"><i>* Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi</i></p>	143

- Xây dựng, nhân rộng những tấm gương bình dị mà cao quý học tập và làm theo Bác của cán bộ, hội viên nông dân- Những giải pháp trong thời gian đến <i>*Hội nông dân tỉnh</i>	150
- Một số cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn” huyện Trà Bồng <i>*Huyện ủy Trà Bồng</i>	158
- Tình hình triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh <i>* Huyện ủy Lý Sơn</i>	163
- Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh <i>* Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi</i>	169
- Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh <i>* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh</i>	178
- Giải pháp tiếp tục nhân rộng những mô hình phát huy hiệu quả đã được biểu dương khen thưởng” <i>*Huyện ủy Tư Nghĩa</i>	185
- Giải pháp duy trì, nhân rộng những mô hình phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương khen thưởng <i>* Huyện ủy Sơn Tây</i>	190
- Một số cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Minh Long <i>*Huyện ủy Minh Long</i>	198
- Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh	203

*Chịu trách nhiệm nội dung*

**VÕ VĂN HÀO**

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

*Biên tập*

**TRỊNH CÔNG NHẬN**

Trưởng Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**TRẦN VĂN QUYẾT**

Phó Trưởng Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

*Trình bày*

**TRƯƠNG ĐÌNH NHẤT**

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy